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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  คร้ังที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2566   

วันที่  31  มกราคม  2566  เวลา  14.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ผู้มาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 1 
3. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 2 
4. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นางสาวจุรีภรณ์    เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
7. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
8. นายเดชศักด์ิ  โพธิศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
9. นายนรากร     นาเมืองรักษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เสลภูมิ 
10. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
11. นางนันทพร    สิริปัญจโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 
12. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
13. นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 
14. นายธีระศักดิ์   ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 
15. นายบุญเลิศ    อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
16. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 

17. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 

18. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 

19. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
20. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 
21. นายแทนรัฐ    สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
22. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 
23. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 
24. ว่าท่ี ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 
25. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
26. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
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27. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮ ี
28. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
29. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
30. นายหมวดเอกเนติพัฒน์  รู้ยืนยง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 
ผู้ลาประชุม 
1. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
2. นายวสันต์     อึ้งเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
3. นายเจษฎา     แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
4. นายกิติศักดิ์     เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอง 
5. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 
6. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 
7. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายเจริญ  สิทธิ์ประภากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นายธนกฤต  ฉัตรสันติประภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
5. นายสุวัฒน์  ปัตตพัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. นายศราวุธ  คงเพชร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
7. นายคุณาวุฒิ    ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
8. นายอรรถพล  แก้วมนตร ี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
9. นางสิริจรรยา    ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
11. จ่าเอกอภิชาต โคเวียง  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
12. นายนัฐศักดิ์  สิงห์จานุสงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
13. นางสาวอิชยา วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
14. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15. นายทรงศักดิ ์   ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
16. น.ส.อภิสราวรรนธ ์ คำวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
17. นางชนิดา  เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
18. นายสฤษด์ิ  สัตนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
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19. นายธนภัทร    วันทาพงษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
20. ว่าท่ี ร.ต.มานะ สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
21. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
22. นายเชวง  บุรีวัฒน ์ ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดร้อยเอ็ด 
23. นายศิริ  สุริโย  หัวหน้ากลุ่มงาน รพ.สต. 
24. นางเพ็ญศร ี  เฉวียงหงษ ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
25. นางพชรพร  สุขรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการบัญชี 
26. นางสาคร  แวงวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
27. นางจีรนันท์  ทองถนอม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
28. นางสาวอริสรา แก้วปิง  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
29. นางสุดารัตน์  อุทัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
30. นายสมประสงค์ จันทะพันธ ์ หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
31. นายธีรพันธ ์  วงศ์กาไสย หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ 
32. นางสาวประนอม พลเกตุ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
33. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
34. นางสุวภัทร  บรรพกลม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
35. นางสาวนทิตา พูลเกษม หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
36. นางสาวปัทมนันท์    จันโทภาส หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ 
37. นายสัญญา  อัมพันธ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
38. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
39. นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
40. นางลัดดาวัลย์ วินทะสมบัติ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
41. จ.อ.นิยม  ศรีชะตา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
42. นางสาวพรรณปพร โคกแปะ  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
43. นางสาวมาลา พรมอาด หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
44. นางละอองดาว ตรีทศ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
45. นางสาวสายสุนีย์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
46. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
47. นางสิริกร  ชาชิโย  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
48. นางวิไล  โคตะยันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
49. นาสาวสุรัสวดี ศรีหย่อง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
50. นายปฐมพงศ์ ถวิลไพร  ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
51. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอกราบเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ  
-  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และเรื่องอื่น ๆ 
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และ
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2562 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 มีกำหนด 7 วัน ทั ้งนี ้ ตั ้งแต่วันที ่ 31 มกราคม 2566 เป็นต้นไป จึงประกาศมา 
เพื่อทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 24 มกราคม 2566 ลงช่ือ นางพรธิพา  ไชยรัตน์ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 31 มกราคม 2566  จะขอเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมเลยนะคะ 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ มีเรื่องท่ีจะแจ้งต่อท่ีประชุมทราบดังนี้ เร่ืองที่ 1 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 

แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
มีกำหนด 7 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 เป็นต้นไป เรื่องที่ 2 แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2566 ด้วยนายก
องค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และการพัฒนาท้องถิ ่น ซึ ่งเป็นการดำเนินการตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
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การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 24 ซึ่งประธานสภาได้ทำหนังสือแจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านทราบแล้ว เรื่องที่ 3 รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 
2565 ด้วยนายกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) ซึ่งประธานสภาได้ทำหนังสือแจ้งให้กับ
สมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 

ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2565 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีเคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการ 
ได้ตรวจและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดรับรองการประชุมด้วยค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  
เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2565 เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มสีมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุม
จะขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 
กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
2565 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 
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มติที่ประชุม รับรอง  29       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2565 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 

นายก อบจ.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการเพื่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน หน้า 138 ข้อ 2.3  
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำกองคลัง และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนเงิน 
486,100 บาท จึงขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเน ินงาน ค่าใช้สอย ประเภท 
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน หน้า 138 ข้อ 2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
งบประมาณต้ังไว้ 1,500,000 บาท คงเหลือ 1,313,840 บาท ขอโอนลด 486,100 บาท โอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ  
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กองคลัง และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนเงิน 486,100 บาท โดยมีเหตุผล
ประกอบ คือ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีนโยบายให้ซ่อมแซมและปรับปรุง
ห้องน้ำกองคลัง และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมอบหมายให้กองช่างดำเนินการ  
จึงเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) ต่อที่ประชุมสภา มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายจะขอมติจากที่ประชุมนะคะ 
เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)  

มติที่ประชุม อนุมัติ  29       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) 

ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ (แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 

นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน  
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารทั่วไป โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ หน้า 167 ข้อ 2.2.3 โครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 67,400 บาท ซึ่งสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่ได้ต้ังงบประมาณในส่วนนี้ไว้ จึงขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้ โอนลด แผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ หน้า 167 ข้อ 2.2.3 โครงการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย งบประมาณตั้งไว้ 1,000,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 170,800 บาท คงเหลือ 
829,200 บาท ขอโอนลด 67,400 บาท โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 27,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Rack 6U จำนวน 4 ตู้ ใช้ในราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นตู้ Rack ท่ีมีความกว้างมาตรฐาน 19 นิ้ว ขนาด 6U มีความลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา 
  ท้องตลาด 
2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าเครื ่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 26,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื ่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
- ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 
- ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 
- ขนาดกำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ (ANSI Lumens) 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 12,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ ใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีคุณลักษณะดังนี้ 
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- ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว หรือ 60 x 80 นิ้ว หรือ 60 x 84 นิ้ว หรือ 64 x 84 นิ้ว  
หรือ 5 x 7 ฟุต หรือ 6 x 6 ฟุต 

- จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า  
AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้ 
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีนโยบายให้ปรับปรุงห้อง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
และรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อใช้เป็นห้องประชุมวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ ระบบ Video Conference 
System และมอบหมายให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ 
2. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตรวจสอบแล้ว ห้องประชุมฯ ดังกล่าว ขาดครุภัณฑ์ท่ีมี
ความจำเป็นต้องใช้ปฏิบัติงานประจำห้องประชุมฯ จึงได้ประสานกองสวัสดิการสังคม เพื่อขอโอน
งบประมาณท่ีคาดว่าจะเหลือจ่าย 
จึงเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ 
ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายจะขอมติจากที่ประชุมเลยนะคะ เชิญเลขานุการสภานับ
องค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ท่านใดอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ (แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) กรุณายกมือค่ะ ไม่มี
นะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)  

มติที่ประชุม อนุมัติ  29       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
 



10  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่แต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด  

ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อใหส้ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดพิจารณา ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 

นายก อบจ.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/
ว 7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) กำหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ประกอบด้วยกรรมการท่ีมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีเลือกกันเอง ไม่เกิน 5 คน 
และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี เหตุผล ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เลือกกันเอง จำนวน 5 คน ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เพื่อให้การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบ/หนังสือส่ัง
การท่ีเกี่ยวข้องและเป็นการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ไม่เกิน 5 คน  
เพื่อแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยจะประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดในสัดส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่เลือกกันเอง เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง จึงเสนอญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั ้งเป็น
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัดประกอบด้วยกรรมการท่ีมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีเลือก
กันเอง จำนวนไม่เกิน 5 คน และมีวาระสองปี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันท่ี 23 มีนาคม 
2566 เพื่อให้การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
เป็นการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้น จึงได้เสนอญัตติต่อท่ีประชุมในวันนี้ การคัดเลือกคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดที่เลือกกันเอง จำนวนไม่เกิน 5 คน ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอจำนวนกรรมการ 
เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ขอเชิญค่ะ เชิญท่านบุญเลิศ
ค่ะ 

นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน กระผมบุญเลิศ  อุดหนุน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอ
เกษตรวิสัย ขอเสนอจำนวนกรรมการเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด จำนวน 5 คน ครับ 

ประธานสภาฯ   ท่านบุญเลิศ  อุดหนุน ได้เสนอจำนวนกรรมการเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวนน 5 คน ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายอนุชิต  ภาระเวช  

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายประไพ  ศรีสัจจา 
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ ท่านบุญเลิศ  อุดหนุน ได้เสนอจำนวนกรรมการเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวนน 5 คน มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ค่ะ 
ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติกำหนดจำนวนกรรมการเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ท่ีเราจะคัดเลือกในวันนี้ จำนวน 5 คน ต่อไปเป็นการ
คัดเลือกกรรมการเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ขอเชิญ
สมาชิกเสนอช่ือกรรมการฯ คนที่ 1 เชิญท่านบุญเลิศค่ะ 

นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน กระผมบุญเลิศ  อุดหนุน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอ
เกษตรวิสัย กรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนท่ี 1 ผมขอเสนอท่านณัฏฐ์วัฒน์  
จีนภักด ีครับ 

ประธานสภาฯ   ท่านบุญเลิศ  อุดหนุน ได้เสนอท่านณัฏฐ์วัฒน์  จีนภักดี เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด คนท่ี 1 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  

 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร 
 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายตุลธร  ขามช่วง 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมค่ะ ไม่มนีะคะ เป็นอันว่า ท่านณัฏฐ์วัฒน์  
จีนภักด ีได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนท่ี 1  
ต่อไปเป็นการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 2  
ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือค่ะ เชิญบุญเลิศค่ะ 

นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน กระผมบุญเลิศ  อุดหนุน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอ
เกษตรวิสัย กรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนท่ี 2 ผมขอเสนอ ท่านตุลธร   
ขามช่วง ครับ 
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ประธานสภาฯ   ท่านบุญเลิศ  อุดหนุน ได้เสนอท่านตุลธร  ขามช่วง เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด คนท่ี 2 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  

 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายธนพล  โอฆะพนม 
 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายคำสี  สืบเมืองซ้าย 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมค่ะ ไม่มนีะคะ เป็นอันว่า ท่านตุลธร  
ขามช่วง ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนท่ี 2  
ต่อไปเป็นการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 3  
ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือค่ะ เชิญท่านบุญเลิศค่ะ 

นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผมบุญเลิศ  อุดหนุน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอ
เกษตรวิสัย กรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนท่ี 3 ผมขอเสนอ ท่านนราภรณ์  
ไวนิยมพงศ์ ครับ 

ประธานสภาฯ   ท่านบุญเลิศ  อุดหนุน ได้เสนอท่านนราภรณ์  ไวนิยมพงศ์ เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด คนท่ี 3 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  

 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายจักรกริช  ไวนิยมพงศ์ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายภูชิต  ถนัดค้า 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมค่ะ ไม่มนีะคะ เป็นอันว่า ท่านนราภรณ์  
ไวนิยมพงศ์ ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนท่ี 3  
ต่อไปเป็นการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนท่ี 4  
ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือค่ะ เชิญท่านประไพค่ะ 

นายประไพ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผมนายประไพ  ศรีสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอ
โพนทราย ขอเสนอกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 4 คือ ท่านนวรัตน์   
พาโคกทม ครับ 

ประธานสภาฯ   ท่านประไพ  ศรีสัจจา ได้เสนอท่านนวรัตน์  พาโคกทม เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น
ระดับจังหวัด คนท่ี 4 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  

 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นางศศิธร  พรหมชัยนันท์ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายเดชศักดิ์  โพธิศรี 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมค่ะ ไม่มนีะคะ เป็นอันว่า ท่านนวรัตน์  
พาโคกทม ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนท่ี 4  
ต่อไปเป็นการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 5 
ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือค่ะ เชิญท่านประไพค่ะ 
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นายประไพ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผมนายประไพ  ศรีสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอ
โพนทราย ขอเสนอกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 5 คือ ท่านวสกมล  
อ่อนประทุม ครับ 

ประธานสภาฯ   ท่านประไพ  ศรีสัจจา ได้เสนอท่านวสกมล  อ่อนประทุม เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด คนท่ี 5 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  

 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายพีรพงศ์  จุรีมาศ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายบุญเลิศ  อุดหนุน 

ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า ท่านวสกมล  
อ่อนประทุม ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนท่ี 5  
เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวน 5 คน ได้แก่ 
1. ท่านณัฏฐ์วัฒน์  จีนภักดี 
2. ท่านตุลธร  ขามช่วง 
3. ท่านนราภรณ์  ไวนิยมพงศ์ 
4. ท่านนวรัตน์  พาโคกทม 
5. ท่านวสกมล  อ่อนประทุม 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้แจ้งรายช่ือสมาชิกสภาท่ีได้รับเลือก 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัดต่อไป 

ที่ประชุม มีมติเลือก 1. ท่านณัฏฐ์วัฒน์  จีนภักดี 2. ท่านตุลธร  ขามช่วง 3. ท่านนราภรณ์  ไวนิยมพงศ์  
4. ท่านนวรัตน์  พาโคกทม 5. ท่านวสกมล  อ่อนประทุม 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง  ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ   เรียนเชิญท่านนายกค่ะ  
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปแล้ว นั้น บัดนี้ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ 
เพื่อเพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปอีกจำนวน 132,000,000 บาท จำแนกเป็น  
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ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 132,000,000 บาทงบประมาณ
รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 132,000,000 บาท เหตุผล เนื่องจากมีรายรับเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการ
เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนเพิ ่มขึ้น  
ทำให้มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ ้นของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ ้น 132,000,000 บาท  
(หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านบาทถ้วน) ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 132,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสอง
ล้านบาทถ้วน) จึงเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภาฯ วันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา ในการพิจารณา
ญัตติร่างข้อบัญญัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที ่สองให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะต้องพิจารณาเป็น 3 
วาระคือ วาระที่ 1 ขั ้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั ้นแปรญัตติ และวาระที่ 3  เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ ต่อไปสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 47 
ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที ่หนึ ่ง ให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นปรึกษาใน หลักการ 
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั ้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น
พอสมควรแล้ว เพื ่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที ่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าว ดิฉันจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายในขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 
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นายธนพล กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ท่านคณะผู้บริหาร ตลอดจนท่านข้าราชการที่เข้าประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 ผมนายธนพล โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอ
พนมไพร ซึ่งเป็นท่ีน่ายินดีท่ีทางฝ่ายบริหารได้นำญัตติดังกล่าวเข้าสู่สภา ผมเองมีข้อท้วงติงซักถาม
นิดหนึ่งก่อนแล้วก็จะสงวนสิทธิ์ในการที่จะอภิปรายนะครับ ซึ่งในญัตติตรงนี้ในระเบียบวาระที่ 6 
ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 
แสดงว่าเราเคยเสนอร่างเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ก่อนแล้วใช่ไหมครับ เพราะว่าถ้าบรรจุผิดมันจะเป็นผิด 
เพราะร่างข้อบัญญัติก็น่าจะเป็นร่างข้อบัญญัติ ส่วนเพิ่มเติมก็คือเพิ่มเติมนะครับอันดับต้น เผื่อท่ี
กระบวนการตรงนี้จะได้เดินทางได้ถูกต้อง เพราะทางฝ่ายบริหารจะต้องการให้สภารับรองในสิ่งท่ี
จะต้องดำเนินการประเด็นแรกนะครับ ประเด็นที่สองท่านประธานเองก็ได้ลงนามในหนังสือวันท่ี 
11 มกราคม 2566 แจ้งเรียกประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก โดยประกาศที่เราได้ลงไว้ 
ฉบับที่ท่านประธานได้ส่งให้กับสมาชิกคือลงวันที่ 11 มกราคม  2566 เราเคยกำหนดวาระไว้ 
เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม  2565 มีมติกำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ระหว่างวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2566 - 
วันที่ 24 มีนาคม  2566 ซึ่งก็คาดว่าอีก 8 วันก็จะถึงสมัยปกติ แล้วเราก็มาเปิดสมัยวิสามัญ ญัตติ
ก่อน ๆ นั้น สภาก็ผ่านไปได้ดีเพราะว่าฝ่ายบริหารเสนอมา ฝ่ายสภาก็อนุมัติตามความจำเป็นท่ี 
ฝ่ายบริหารที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการให้เป็นไปได้โดยราบรื่นและเป็นประโยชน์กับพี่น้อง
ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ญัตติตรงนี้ร่างข้อบัญญัติตามที่ท่านประธานได้แจ้งตามระเบียบ
ข้อบังคับการประชุม พ.ศ. 2547 ก็ทราบครับว่าจะรวบ 3 วาระเลยไม่ได้ แสดงว่าศักดิ์และสิทธิ์ของ
ร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติมว่าด้วยงบประมาณก็จะต้องมีการแปรญัตติรับหลักการมีการอภิปราย ซึ่งตรง
นี้เองผมใคร่ขออนุญาตนะครับว่ายอดเงินผมทราบนะครับว่าหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นประธาน
ชมรมหรือหัวหน้าหน่วยตาม รพ.สต. ซึ่งตอนท่ีเราทำข้อบัญญัติขึ้นมาประมาณเดือนสิงหาคม 2565 
ตอนนั้น รพ.สต. ต่าง ๆ ยังไม่มีการถ่ายโอนเข้ามา พอถ่ายโอนคาดว่าน่าจะเป็น 2 ตุลาคม แล้วเงิน
ที่ผ่านเข้ามาน่าจะเป็นเงินล่ำซำถ้างบประมาณโดยทั่วไป แต่ตรงนี้ที่ทางฝ่ายสภาฝ่ายเลขาได้ส่ง
ให้กับสมาชิกไม่มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีรับร่างหรือไม่รับร่างมันก็จะเกิดว่าถ้าไม่รับร่างก็ต้ัง
คณะกรรมการร่วม ถ้าเกิดรับร่างเราจะแปรญัตติยังไง ผมเองใคร่ขออนุญาตว่ารายละเอียด
ข้อบัญญัติที ่บกพร่องผมใคร่ขออนุญาตทางท่านประธานผ่านถึงฝ่ายบริหารนะครับว่าตรงนี้ถ้า
จะต้องผ่านวาระนี้ต่อไป มันจะทำให้การแปรญัตติดำเนินการอย่างไร ในเนื้อหาถ้ามีเหตุจำเป็นจริง ๆ  
ทางฝ่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้องการดำเนินการอย่างไรก็นำเสนอเข้ามาฝ่ายสภาก็จะอนุมัติ
ตรงนี้ใคร่ขออนุญาตหารือเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตั้งแต่ผมขอเสนอนะครับว่าเพิ่มเติมใช่ฉบับที่ 2 
ไหม ผมเข้าใจว่าฉบับที่ 1 ถ้าจะแก้ก็แก้ แต่ว่าถ้าจริง ๆ ก็ขออนุญาตทางฝ่ายบริหารนะครับว่า
น่าจะถอนออกไปก่อนแล้วมีรายละเอียดมา ความสง่ามันก็จะเกิดขึ้น ผมไม่รู้เลยครับว่ารายละเอียด
ที่เกิดขึ้นในร่างข้อบัญญัติฉบับนี้จะไปใช้จ่ายอะไร 132 ล้าน อันนี้ขอหารือสภานะครับว่าถ้าเรา
จะต้องแข่งขันกันลงว่าถ้ายังไงถ้ามีการอภิปรายแล้ว เสร็จแล้วท่านประธานก็ต้องขอมติว่าจะรับร่าง
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หรือไม่รับร่าง ผมเองก็คงสงวนสิทธิ์ว่าไม่รับไว้ก่อน เพราะเหตุผลไม่มีเหตุผลประกอบในการที่จะ
พิจารณาใคร่ขออนุญาตหารือท่านประธานฝากไปถึงฝ่ายบริหารนะครับว่าญัตตินี้ฝ่ายสภาไม่เคย
ขัดข้องนะครับถ้าท่ีจะราบรื่นขออนุญาตหารือเบ้ืองต้นครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกช้ีแจง ค่ะ 

นายกฯ  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อประเด็น
ของท่านสจ.ธนพล ขออนุญาตให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคนช้ีแจงครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดค่ะ 
ปลัด อบจ. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมครับ เอาประเด็น

แรกก่อนนะครับ ประเด็นแรกถามว่าเป็นฉบับที่ 1 หรือฉบับที่ 2 เรื ่องของแบบฟอร์มดังกล่าว  
เป็นแบบฟอร์มที ่กำหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ซึ ่งได้กำหนดไว้ตามหนังสือ 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวได้กำหนดรูปแบบไว้  
ในเรื่องของการทำข้อบัญญัติเพิ่มเติม ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวถามว่าการทำข้อบัญญัติเพิ่มเติมครั้ง
แรกก็ให้ถือว่าเป็นเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เป็นไปตามแบบฟอร์มหนังสือสั่งการดังกล่าวครับ ในประเด็น 
ที่ 2 ประเด็นเรื่องว่าเงินดังกล่าวเป็นล่ำซำหรือไม่ล่ำซำ ผมขอเท้าความนิดหนึ่งเราคงจะทราบคือ 
25 และ 204 นะครับ ทั้งหมดคือ 229 25แรกเป็นการทำข้อบัญญัติโดยที่เราได้เงินมาแล้วคือ 13 
ล้าน โดยแบ่งเป็นที่ S M L ของเรา 25 เป็น S อยู่ ผมอาจจะคลาดเคลื่อนตัวเลขจากใกล้เคียงคือ
เอาอย่างนี้นะครับคือ 12 กับ 13 คือ S กับ M มันมี 12 กับ 13 ซึ่งตัว S จะได้เงินมาคือ 400,000 
ตัว M คือได้มา 650,000 ซึ่งยอดแรกที่เราได้มาที่ 25 แห่ง เราได้มาทั้งหมด 13 ล้าน หลังจากนั้น 
ก็มีมติ ครม. ให้เราแปรญัตติเพิ่มเติมท้ังหมดอีก 204 แห่ง ซึ่ง 204 แห่ง ปรากฏว่าเราก็ได้ขอไปใน
ระบบการของบประมาณตรงคือแปรญัตติ ซึ่งเงินที่เราขอไปทั้งหมดเราขอไปตามข้อตกลงในส่วน
ของคณะกรรมการกระจายอำนาจในรอบแรกคือ S เขาให้เราขอคือ 1,000,000 M คือ 1,500,000 
L คือ 2,000,000 ปรากฏว่ายอดท่ีเราขอไปท้ังหมดคือตัว 204 นะครับ เราขอไปท้ังหมด 320 ล้าน 
ที่ขอไปปฏิบัติตามสิทธิ์ สุดท้ายเราก็คงได้มาตามระเบียบเดิมที่เขาเคยให้เรามาแล้ว ในยอดแรกท่ี 
25 ตัวเหมือนกัน คือ 204 จะเป็นขนาด S 22 แห่ง ขนาด M 168 แห่ง ขนาด L 14 แห่ง ซึ่งเมื่อตี
เป็นเลท 4 แสน 6 แสนห้า และ 1 ล้าน ก็จะได้เงินมาเป็นยอด 132 ล้าน นี่คือที่มาที่ไปของเงิน 
132 ล้าน ท่ีเกินมา ถามว่ามีรายละเอียดการช้ีแจงไหม มีครับ เงินพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ ถามว่า ตัวเลขเด๋ียวผมจะตอบอีกรอบหนึ่ง แต่พูดถึงรายละเอียดจะ
ตอบอีกรอบหนึ่งว่าแปรได้หรือแปรไม่ได้นี่คือรายละเอียดคล้าย ๆ เงินของการศึกษาเขาเรียกเงิน
ส่วนหักผลักส่ง ถ้าเผื่อเงินมาถึงอบจ.ปั๊บเราก็มีหน้าที่จะแบ่งสันปันส่วน เราก็จะผลักส่งไปตาม
สัดส่วนที่เป็นขนาด S M L ที่เราอยู่ในมือ อันนี้เป็นเงินส่วนหักผลักส่งเราทำอะไรไม่ได้ เป็นเรื่อง
ของการใช้จ่ายท่ี รพ.สต. ต้องทำแผนในการใช้จ่ายเงินของ รพ.สต.อีก  ทีนี้ถามว่าแปรญัตติได้ไหม 
ระเบียบวิธีงบประมาณมี 3 ขั ้นตอน คือ รับหลักการ แปรญัตติ และตราเป็นข้อบัญญัติ นี ่คือ
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หลักการ ทุกอย่างเวลาทำข้อบัญญัติก็ต้องทำให้ครบท้ัง 3 ขั้นตอน ท้ัง 3 วาระ แต่ถามว่าแปรญัตติ
ได้หรือแปรไม่ได้ เขาบอกว่าอย่างนี้ครับ การแปรญัตติเขาห้ามแปรอยู่ 2 อย่าง คือการแปรที่มี
กฎหมายผูกพัน เช่น เงินเดือนข้าราชการหรือส่ิงท่ีต้องจ่ายชำระหนี้ ซึ่งมันจะต้องหักเป็นปี ๆ ชำระ
หนี้ไปแปรไม่ได้แปรก็ล้มเลย เพราะว่าเราจะไม่มีเงินใช้หนี้ สองคือเงินที่มีกฎหมายผูกพันมา อันนี้
แปรไม่ได้ แปรก็ล้มเหมือนกัน ล้มยังไงเพราะว่าถ้าเผ่ือเราไปแปรเงินตัวนี้ ถามว่าแปรได้ไหม แปรได้
แต่ห้ามแปร เพราะกฎหมายไม่ให้แปร ท่านยื่นได้แต่คณะกรรมการแปรญัตติต้องตีความว่า มันแปร
ไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ให้แปร ก็เป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนในการแปรญัตติ แต่เงินตัวนี้ผมยืนยันว่า
แปรไม่ได้เพราะว่ากฎหมายบังคับไว้ว่าให้ใช้อะไรและยอดเท่าไหร่โดยชัดเจน นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านธนพล โอฆะพนม ค่ะ 
นายธนพล  ท่านประธานสภาที่เคารพ ผมธนพล โอฆะพนม ขอต่อในยอดเรื่องเดิม ผมเองก็หารือ ผมก็เคยทำ

ข้อบัญญัติเพิ่มเติม หลายปีมาแล้วไม่ได้ทำเพิ่มเติม ผมก็เคยทำเพิ่มเติมฉบับท่ี 1 ผมก็เลยว่าทางฝ่าย
เลขานุการติดต่อฝ่ายกฎหมายของท้องถิ่น เพื่อความชัดเจนเพราะว่าญัตติถ้าเราทำ คำว่าร่างเอา
ร่างออกเป็นข้อบัญญัติเลยครับ ตอนนี้เป็นร่างอยู่พอตัดร่างออกเป็นข้อบัญญัติทันที นะครับ 
เบื้องต้นก็เลยบอกว่าถ้าผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมเชื่อกับสิ่งที่ท่านนำเสนอเข้ามาผมเองก็หารือมาบอก
ว่าผมเคยทำผ่านก็เป็นฉบับท่ี 1 และถ้ามีเงินท่วมมาอีกก็ทำฉบับท่ี 2 ก็เลยทำแบบนี้ เคยปฏิบัติมา
แบบนี้ ใคร่ขออนุญาตทางฝ่ายประธานให้ทางฝ่ายเลขาได้ประสานฝ่ายกฎหมายนิดหนึ่งนะครับ  
เราจะได้ทำถูกต้อง ในเบ้ืองต้นนะครับ ทำให้มันถูกก่อนครับ แล้วเรื่องท่ี 2 เรื่องท่ีผมหารือไปก็บอก
ว่าถ้าตามที่ท่านปลัดได้ให้คำแนะนำชี้แจงมาในเรื่องดังกล่าวนี้ มันก็มัดมือและเราก็ไม่รู้ว่าจริง ๆ 
แล้วทาง รพ.สต. ที่เป็นหน่วยหน้าเป็นกำลังสำคัญก็ต้องมีแผนเข้ามาให้เราทราบนะครับว่าใช้จ่าย
อย่างไรเป็นปฏิทินอย่างไรเราจะได้ทราบครับว่า S ได้เท่าไหร่ L เท่าไหร่ ศักยภาพของเราตอนนี้เรา
เองกับทาง รพ.สต. ก็ยังไม่เคยได้คุยกันส่วนมากจะเป็นฝ่ายบริหารกับระบบราชการที่มีการ
ประสานกัน แต่ส่วนสภาถ้าบอกว่าแปรไม่ได้แต่วาระ 3 วาระ ผมก็เข้าใจนะครับว่าถ้าอย่างนั้น  
ถ้าบรรจุเข้ามาอย่างนี้มันก็มัดมือฝ่ายสภาโดยตรงสิว่ามี 2 อย่าง คือ ไม่รับแล้วตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมา รับแล้วขั้นตอนท่ีสองขั้นที่สามไปจะทำอย่างไร ผมเองก็ใคร่ขออนุญาตว่าเราจะมีประชุมเปิด
สมัยธรรมดา เปิดสมัยวิสามัญแล้วเราขอ 7 วันใช่ไหมล่ะครับ แล้วถ้าสมัยสามัญท่ัวไปเราเปิดต้ังแต่
วันที่ 8 เราหารือกันตรงนี้ได้ไหม เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็ห่วงใยเหมือนกันครับว่าการสะทอ้น
ของฝ่าย รพ.สต. โรงพยาบายส่งเสริมสุขภาพเขาจะไปคุยกันว่าอย่างไร เขาไม่มีหน่วยงานที่คุยกัน  
แต่ตรงนี้ฝ่ายสภาเองก็มืดเหมือนกันนะครับ ฝ่ายบริหารก็ทราบครับว่าเสนอเข้ามาท่านประธานก็
เอาเข้าสู่สภา ตรงนี้ผมใคร่ขออนุญาตว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป แล้วจะมีโปรแกรมมีแผนปฏิทินท่ีจะ
ทราบไหมครับว่าเงิน 132 ล้าน ถึงไม่ใช่เงินล่ำซำก็จริง แต่ถ้าธรรมดาถ้าเงินมันท่วมแสดงว่า
ข้อบัญญัติเราครบสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามท่ีเราเคยเสนอต่อสภามาแล้วนะครับ ตรงนี้ต่างหาก 
ที่ผมบอกว่าถ้าเงินท่วมตรงนี้เข้ามา เงิน 132 ล้าน ผมเชื่อว่ามีข้อผูกพันมาก็จริงครับ ดังนั้นมัน
จะต้องให้ถูกต้องและถ้าให้เข้าใจด้วยหมายถึงว่าให้ฝ่ายสภาเข้าใจด้วยจะได้อภิปรายจะได้นำเสนอ
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ต่อพื้นที่ได้ถูกต้องว่าเราไม่ได้ขัดข้องเลย เพราะว่าเงินส่วนนี้ถ้าเป็นส่วนที่จะต้องมาจัดการบริหาร
มันก็เป็นเงินฝากมาโดยตรงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรสภาตรงนี้ ถ้าจะต้องผ่านมันก็ต้องมีรายละเอียด
เพราะอย่างนี้นะครับผมถือโอกาสอธิบายรายละเอียดประมาณการราคาประกอบกับข้อบัญญัติ
งบประมาณมันต้องมีอย่างนี้ครับเข้ามาให้เรารู้ว่าแพลนงานที่จะใช้มันเกิดอย่างนี้ นะครับ ผมเห็น 
ท่ีโต๊ะต่าง ๆ ไม่เห็นมีรายละเอียดผมนึกว่าเจ้าหน้าท่ีส่งผิด เงิน 132 ล้าน ไม่มีเอกสารประกอบผมก็
ถือเข้ามาดูและดูที่โต๊ะก็มีรายงานกับระเบียบวาระการประชุม ตรงนี้ก็เลยหารือสภาถ้าเป็นไปได้  
ท่านฝ่ายบริหารถอนออกไปก่อนแล้วเอาเข้าวาระอื่น ๆ ไป เราไม่ให้เสียการนะครับว่าอีกหนึ่ง
สัปดาห์อย่างน้อย ๆ เราก็แปรญัตติ อย่างน้อย ๆ เราก็ลงรับร่าง ไม่รับร่างใช่ไหมครับ ตรงนี้ ก็เลย
ใคร่ขออนุญาตสภาแห่งนี้นะครับว่ามันเป็นไปยากถ้าเรารับร่างเลยเราก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรกับ
สังคมกับคนทั่วไป คือไม่รับร่างเราก็ต้องตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารตั้ง 7 ฝ่ายสภา 7 แล้วมี
ประธานอีกคนหนึ่งเข้ามาร่วมในการจัดทำร่างข้อดังกล่าวนี้ ก็ใคร่ขออนุญาตหารือนอกรอบก็ได้ 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านปลัดช้ีแจงเพิ่มในส่วนของท่ีท่านสมาชิกมีข้อสงสัยได้เรียนถามท่ีประชุมเม่ือสักครู่ค่ะ 
ปลัด อบจ. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมครับ การทำ

ข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับนี้ ผมจะเล่าท่ีไปท่ีมาให้ฟังนะครับ จริง ๆ แล้วการทำข้อบัญญัติตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ ปี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 21 กำหนดไว้ว่าเมื่อยอดรวมของ
รายรับ ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเมื่อท่วมก็ทำข้อบัญญัติเพิ่มเติม แต่ปรากฏว่าการดำเนินการครั้งนี้
ของเราเป็นการดำเนินการท่ียกเว้นระเบียบขอจากผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเว้นให้การดำเนินการตาม
ข้อ 21 นะครับโดยหลักการคือตอนนี้เงินเรายังไม่ท่วมนะครับ เงินรายรับเรายังไม่ท่วมแต่มีเงินบาง
ยอดที่เราตั้งรับไว้มันเกิน ซึ่งขณะนี้ที่เราตั้งไว้ของงวดนี้มี เงิน 53 ล้าน ซึ่งปัจจุบันเงินมันมา 145 
ล้าน ซึ่งเงินท่ีเกินมา 132 ล้าน เราจะนำไปใช้ไม่ได้ถ้าเผ่ือเราไม่ทำข้อบัญญัติเพิ่มเติมก็เลยให้เราขอ
ยกเว้นระเบียบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งท่านก็ยกเว้นระเบียบให้ตามวิธีการงบประมาณ ปี 63  
ข้อ 21 ท่านยกเว้นให้ ให้เราตราข้อบัญญัติในส่วนที่มันเกินจากที่เราตั้งรับไว้อีก 132 ล้านบาท  
ก็เป็นเหตุในการทำข้อบัญญัติครั้งนี้ครับ โดยภาพรวมเงินเราไม่ท่วมนะครับ แต่มียอดหมวดนี้เท่า
นั้นเองท่ีเราต้ังไว้แค่ 13 ล้าน จากเงินเรามา 145 ล้าน ซึ่งมันเกินมา 132 ล้าน ซึ่งมีความจำเป็นต้อง
ทำข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับนี้ขึ้นมาครับ นำเรียนท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่าน สจ.ธนพล โอฆะพนมค่ะ 
นายธนพล  ครับมันก็ยังอยู่ท่ีเดิม ผมใคร่ขออนุญาตอย่างนี้ครับ หนังสือท่านผู้ว่ามันมีประกอบมาไหมครับ ผมก็

ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ท่านขอยกเว้นเป็นข้อยกเว้นมันมีไหมคือสิ่งที่ได้รับมันไม่มีพอมันไม่มีมันก็ไม่รู้ว่า
ข้อยกเว้นตรงนี้จะได้หารือ เพราะว่าผมเองก็เปิดดูต้ังแต่วันพฤหัสบดีท่ีได้รับหนังสือฉบับนี้ว่าอาจจะ
คลาดเคลื่อนหรือคนอื่นได้รับหรือว่าการแนบเอกสารมันไม่พอ ดังนั้นข้อตรงนี้ผมถึงบอกว่า ถ้างั้น
ต้องให้ผมรับร่างไปก่อนใช่ไหมหรือยังไง มันค่อนข้างจะไม่ลงตัว ถ้าเราถอนแล้วเอาเข้ามาใหม่  
มีหนังสือประกอบมีเอกสารท่ีจะใช้จ่ายจริง ๆ มันจะดีไหม เพราะว่าถ้าอย่างนี้มันก็บอกไม่ได้ครับว่า
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เงิน 132 ล้าน ถ้ามันไม่ได้ลงเป็นข้อบัญญัติเป็นโครงการต่าง ๆ ก็น่าจะไม่มีว่าบทรวมแล้ว ๆ น่าจะ
มี รพ.สต.ต่าง ๆ เขาจัดการบริหารอย่างไร เป็นยอดเท่านี้เท่านั้น เราไม่แปรตัดหรอกครับ เพราะว่า
ถ้าไปจัดซื้อจัดจ้างมันอาจจะต้องมีการแข่งขันหรือการสอบราคาซื้อราคาเราก็ไม่รู ้ว่าโครงการ  
ดังกล่าวคืออะไรนะครับ ตรงนี ้ที ่ถ ้าเราจะอย่างนี ้มันไม่มีเลยมันดุ ้น ๆ มาเป็นหลักอย่างนี้  
แล้วประเด็นที่สองที่ผมนำเรียนก็คือเรื่องว่าเป็นเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ที่ 2 ก็ทำให้มันถูก ถ้าจะถอน
ออกไปก่อนจะดีไหม ผมเองก็ยืนอย่างนี้ว่าถ้าต้องให้ลงมติเราเอาเข้ามาใหม่แล้วเราเข้าใจมากกว่านี้
ได้ไหมผมขออนุญาตอย่างนี้มันไม่ได้มีอะไรเลย แต่ว่าถ้าสภารับเข้าไปมันผูกสภาไว้ รอต่อไปก็มี
เฉพาะว่ารับให้กับไม่ให้ ถ้าไม่ให้ก็จะเป็นอย่างไรสภาต้องล่มต่อไป เพราะสภาไม่อนุมัติต้องยุบสภา
หรือเปล่า ตรงนี้ล่ะครับผมใคร่ขออนุญาตว่ามันผูกพันกับสภาอยู่นะครับ จริง ๆ ไม่เคยติดขัดเลย 
นะครับ ฝ่ายบริหารจะโอนจะอะไรเราก็ไม่มีการอภิปราย เชื่อครับว่าในการบริหารจัดการก็คงไป
เป็นประโยชน์สูงสุดขององค์กรและต่อพี่น้องประชาชนได้รับการบริการนะครับ ตรงนี้ต่างหากผมก็
เลยว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ไปก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราต้องไปนั่งคุยกันว่าคณะกรรมการแปร 7 ท่านจะต้องมารับ
การแปรอะไร ท่านปลัดก็บอกว่ามันเหมือนกับบังคับไม่ให้แปร มันก็ขัด ๆ จังหวะกันอยู่ในทำนอง 
ท่ีไม่เคยทำมาก่อน มันก็ขัดจังหวะอยู่ เราหารือกันตรงนี้เสร็จแล้ววาระอื่น ๆ เราก็คุยกันไปเรื่องอื่น 
ๆ แต่วาระนี้มันจะเสียการไหม ถ้าเราเอาตั้งหลักอันใหม่ เราก็ไม่ได้เสียนะเราก็อธิบายกับทางฝ่ัง
ชมรมฝ่ังหัวหน้าฝ่ายว่าจริง ๆ สภาไม่ขัดข้องแต่ไม่มีรายละเอียดท่ีจะนำเสนอต่อท่านประธาน มันก็
ค่อนข้างจะลำบาก ก็เหมือนกับว่าอะไรผ่านมาเราก็ยกให้ มันติดขัดอยู่ตรงนี้ครับ ถ้าเราตัดออกไป
เราก็ไม่ต้องไปแก้ว่าครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 แล้วก็หลักการก็ว่ากันใหม่ในรอบต่อไป ผมเองก็อยากให้
องค์กรเกี่ยวกับสุขภาพได้เคลื่อนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ท่านปลัดบอกว่าขอแปรญัตติมาต้ัง
เยอะได้แค่นี้ก็ถือว่าได้ไม่เต็มท่ีตามท่ีเราต้ังไปแต่ตรงนี้จะมาชะลอบอกว่าสภาเป็นฝ่ายท่ีไม่สามารถ
ดำเนินการผ่านให้ สภากับบริหารไม่ได้ขัดแย้ง ฝ่ายราชการก็เป็นฝ่ายที่จะต้องบริการจัดสรร
ดำเนินการตามที่ฝ่ายบริหารจะต้องดำริสั่งการนะครับ ตรงนี้ก็เลยหารือตรงนี้ก่อน ผมไม่สบายใจ 
ท่ีต้องขึ้นโต้กันไปโต้กันกลับ ถ้าเราจะปิดหารือก็บอกว่าถ้าไปกันได้ก็จบครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ค่ะ ท่ีท่านสมาชิกสภาได้มีข้อสงสัยท่ีได้อภิปรายสอบถามมาทางท่านผู้บริหารและท่านปลัด ในส่วน
ของประเด็นแรกนะคะตามท่ีท่าน สจ. ได้ถามมาในส่วนของการประชุมเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 แต่ในเอกสาร
วาระก็คือฉบับท่ี 2 ก็อยากให้ทางท่านเลขาได้ช้ีแจงระเบียบเพิ่มเติมหรือจะอ้างระเบียบจากหนังสือ
สั่งการหรือหน่วยงานใด อยากให้ชี้แจงเพื่อให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจ เพราะว่าหนังสือสั่งการแต่ละ
ฉบับแต่ละปีก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ประการใด ช่วยชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้
ชัดเจนและเช่ือมั่นนะคะว่าท่ีเราประชุมกันอยู่นี้ ในการประชุมร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติมหรือว่าครั้งท่ี 1 
นะคะ จะใช้ฉบับท่ี 1 หรือ ฉบับท่ี 2 เชิญท่านเลขานุการช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ 
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เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านท่ีปรึกษา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ในส่วนของการรับร่างข้อบัญญัติ ในส่วนของทางกองยุทธฯได้ส่งประเด็นของร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ซึ่งในครั้งแรกเราก็เกิดความสงสัยว่า
ทำไมไม่ใช่ฉบับท่ี 1 เราก็เกิดความค้านในใจอยู่ว่ามันน่าจะเป็นฉบับท่ี 1 ผมก็ถามกลับคืนไปว่าสรุป
แล้วมันคืออะไร เราก็ไปหาระเบียบมาว่าทำไมต้ังเรื่องเป็นฉบับท่ี 2 ซึ่งตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 
1095 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามโดย ท่านประยูร  รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ในเรื่องรูปแบบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในส่วนของหน้าที่ 78 บอกว่าในส่วน
ของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่... เขาติดมาตราไว้นะครับ และมีหมายเหตุบอกว่าให้เริ่ม
นับฉบับท่ี 2 เป็นต้นไป ดังนั้นการท่ีเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีเข้ามาในครั้งนี้
จึงเป็นไปตามหนังสือส่ังการท่ี 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 ครับ สำหรับประเด็นของเรื่อง
เท้าความเป็นไปเป็นมานะครับ ในเรื่องของคำแถลงนะครับ จากท่ีท่านบอกว่าทางสำนักเลขาน่าจะ
มีส่วนในเรื ่องของหารือ ครับในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนี้เป็นในส่วนของความ
รับผิดชอบของกองยุทธฯก็ได้ดำเนินการตั้งแต่คาดว่าก่อนหน้านั ้นตอนที่ท่าน ผอ.ประเสริฐ  
จะเกษียณท่านก็บอกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราน่าจะได้ทำข้อบัญญัติเพิ่มเติม ผมก็ได้แจ้ง
ทางสมาชิกหลายท่านว่าเราน่าจะได้ทำข้อบัญญัติเพิ่มเติม เราก็เตรียมแพลนกันมาก็ครั้งแรกในการ
จัดทำข้อบัญญัติก็มีการต้ังข้อบัญญัติ 13 ล้าน สำหรับ รพ.สต. 25 แห่ง หลังจากท่ีแปรญัตติมาก็ได้
เพิ่มมาเป็น 204 แห่ง ตามท่ีท่านปลัดได้นำเรียน ก็มีไซส์ S M L ก็เป็นไปตามขนาด ในระหว่างนั้นก็
มีหารืออย่างต่อเนื่อง อย่างวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 ท่านผู้บริหารก็เข้ามาใหม่ ๆ ก็ได้เป็นห่วงใน
เรื่องนี้ในส่วนของประเด็นนี้ก็ได้หารือจังหวัดหารือแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติม
และในส่วนนี้ ตามท่ีสำนักงบประมาณได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 แผนงานยุทธศาสตร์นี้ จำนวน 145 ล้าน ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และได้ต้ัง
งบประมาณไว้จำนวน 13 ล้าน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามภารกิจ จึงขอเรียนหารือการ
ดำเนินการตราข้อบัญญัติ จำนวน 132 ล้าน ตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการ
งบประมาณ ข้อ 21 ซึ่งท่านผู้ว่าก็ได้ยกเว้นระเบียบ เราก็ได้หารือไปและผู้ว่าก็ได้ตอบยกเว้น
ระเบียบ เมื่อวันที่ 12 มกราคม ก็เป็นเดือนนี้นะครับ เราก็เอาเข้าด่วน เป็นหนังสื อด่วนที่สุด  
ที่ มท 0023.4/543  ลงวันที่ 12 มกราคม  2566 ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ก็ได้
นำเข้าสู่ท่ีประชุมสภาแห่งนี้ นำเรียนเพื่อโปรดทราบครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่าน สจ.เดชศักดิ์ ค่ะ 
นายเดชศักด์ิ  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเดชศักดิ์  โพธิศรี สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ  ในประเด็นของญัตติร่างข้อบญัญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ 2  ซึ่งเป็นประเด็นปัญหา 
ท่ีทางท่าน ธนพล ได้พูดรายละเอียดต่าง ๆ ไป แต่ในส่วนของผม ในความคิดเห็นของผมไม่เห็นด้วย
ในความคิดเห็นของท่านธนพล เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและที่สำคัญก็คืองบประมาณตรงนี้
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อย่างท่ีบอกมันไม่ใช่งบประมาณของเรามันเป็นงบประมาณผ่าน และรพ.สต.ท่ีถ่ายโอนมายัง อบจ.
ของเราเขาก็มีภารกิจที่ต้องทำและผมนั่งมองอยู่แล้วปัญหาเยอะมากแล้วยังจะมามีปัญหาในเรื่อง
ของงบประมาณที่ไม่ซัพพอร์ตยิ่งจะทำให้แค่หนึ่งนาที ห้านาที สิบนาทีก็อาจจะทำให้คนตายได้ 
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่นี่เมื่อทางฝ่ายปลัดเจ้าหน้าที่เขาได้พูดถึงว่ารายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ได้
สอบถามจังหวัด สอบถามผู้ว่าในรายละเอียดต่าง ๆ  เพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายผมไม่ค่อยถนัด   
แต่ว่าถ้าในแง่คิดเหตุผลท่ีบอกว่าเรื่องนี้มันควรจะดำเนินการเร่งด่วนจริง ๆควรจะเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำ
ไป เพราะฉะนั้นจากรายละเอียดร่างข้อบัญญัติที ่ออกมามันก็พอจะมีเห็นอะไรคร่าว ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสถานีอนามัยและเป็นข้อบัญญัติผูกพันเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ถ่ายตรงลงมาท่ี  
รพ.สต. แล้วเป้าหมายเหตุผลแผนงานเขาก็ชัดเจน อันนี้ผมขออนุญาตเปิดให้ดูในร่างข้อบัญญัติ  
และท่ีสำคัญเป้าหมายในการบริหารจัดการงบประมาณนั้นต้องให้หน่วยงานเขา S M L เขาแบ่งกัน
มาชัดเจนแล้วสี่แสนหกแสนคือเป้าหมายที่รัฐบาลเขาถ่ายโอนงบประมาณมา เพราะฉะนั้นเหตุผล 
ที่สภาของเราต้องมาพิจารณาก็คืออะไรก็คือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เขาได้สามารถไปปฏิบัติงาน
หรือทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดและที่สำคัญสิ่งท่ีเราต้องมาพูดกันต่อไปก็คือว่า
เรากับทางหน่วยงาน รพ.สต. เราจะมีแนวร่วมมีการทำงานร่วมกันอย่างไร การมีส่วนร่วมระหว่าง
ฝ่าย อบจ.กับ รพ.สต. เราจะทำงานร่วมกันในพื้นท่ีอย่างไรให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและ
ที่สำคัญ อบจ.เราจะหาเงินอีกส่วนอื่นมาเสริมได้อย่างไร เพราะว่าเงินแค่นี้มันไม่พอหรอกครับ  
ถ้าเราทำงานกันจริง ๆ เพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาก็คือว่าเรื่องแปรข้อบัญญัติไม่ต้องไปพูดถึงเลย
นะครับ เพราะเป็นเงินถ่ายตรงลงมาสู่ รพ.สต. เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาเงินเขาออกมา ถ้าใครเอา
ออกมานั้นผมก็ว่าคนนั้นไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็สนับสนุนและส่งเสริมท่ีจะยกมือให้อย่าง
เต็มที่ แล้วการทำงานต่อไปผมขอเสนอต่อเลยนะครับก็คือการทำงานแบบมีส่วนร่วม เพราะว่า  
ในแต่ละพื้นที่ รพ.สต. เขาจะอยู่กันอย่างหนึ่งตำบลอยู่แล้วพวกเราก็เป็นสจ.เป็นตัวแทนของหนึ่ง
ตำบล เพราะฉะนั้นการทำงานต้องร่วมกันตรงนี้ผมฝากเสนอด้วยนะครับท่านผู้บริหารนะครับให้เรา
ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน มีอะไรแจ้งกัน ตรงนั้นจะทำให้เราทำประโยชน์ช่วยเหลือพี่น้องได้เต็มท่ี   
สองเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุน ท่านนายกกว่าจะได้มาเป็นนายก เสนอนโยบายเรื่องสาธารณสุข
อะไรมาบ้าง เราโชคดีท่ีมี รพ.สต.เข้ามาขับเคล่ือนงาน เพราะฉะนั้นนโยบายด้านสาธารณสุขจะเป็น
รูปธรรมจริง ๆ มันต้องผ่านองค์กรเหล่านี้ เพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงและอยู่ติด
พื้นที่ อย่างเช่นท่านนายกมีนโยบายที่จะล้างไตให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นปัญหามาก คนทุกข์ยาก 
ไม่มีโอกาสได้ไปล้างไตท่ีดี ๆ  ต้องล้างตัวเองเส่ียงติดเช้ือ ไปดูในพื้นท่ีครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็น
เรื ่องสำคัญที่ผมอยากให้มีทุกอนามัยด้วยซ้ำไปมีเครื ่องล้างไตให้พี ่น้องประชาชน มันจะเป็น
ประโยชน์และเป็นบุญมหาศาลมาก เพราะฉะนั้นผมฝากเรื่องนโยบายของท่านนายกที่เลือกตั้งเข้า
มาว่าด้านสาธารณสุขท่านต้องการทำอะไรให้เกิดประโยชน์ตรงนี้เราโชคดีท่ีมี รพ.สต.มาขับเคล่ือน
ช่วยนะครับ สามก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเมื่อเช้าก็คือการมอบรางวัล โดยเฉพาะทางด้านวิจัยและ
พัฒนา สิ่งที ่เราจะโดดเด่นต่อไปในเรื ่องของการทำงานร่วมกันกับฝ่ายสาธารณสุขก็คือฝ่าย
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สาธารณสุขเขาเป็นนักวิชาการและเขาเก่งในเรื ่องการสร้างนวัตกรรมและการวิจัย เราเป็น
นักการเมืองเราไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนได้ ผมอยาก
ให้มีการ ผมเสนอเลยนะครับท่านประธานและท่านคณะผู้บริหาร อยากให้มีการสนับสนุนถ้าสมมุติ
ว่าต่อไปเราขับเคล่ือนไปได้อย่างราบรื่นแล้ว อยากจะให้ รพ.สต.แต่ละแห่งให้สร้างนวัตกรรมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตรักษาพยาบาลเบื้องต้นหรืออะไรในการสาธารณสุขแข่งกัน เพราะว่าทางระบบ
สาธารณสุขเขาจะมีการแข่งกันตลอดเชิงนวัตกรรม แต่ว่าเราเอามาทำในส่วนของจังหวัดเราใหม้ัน
เป็นแบบอย่างให้มันเกิดประโยชน์ เพราะนวัตกรรมเหล่านี ้จะเป็นประโยชน์ต่อไปในระบบ
สาธารณสุขของประเทศ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็อยากนำเสนอเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ต่อความห่วงใยของท่าน สจ.ธนพล โอฆะพนม ผมทราบนะครับว่าท่านมีความห่วงใยเกี่ยวกับ
ข้อบัญญัติซึ ่งเสนอเข้ามาในครั้งนี ้ มันก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะตามภารกิจการถ่ายโอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตอนที่หาเสียงผมมีความเข้าใจว่า อบจ.ร้อยเอ็ดเรารับถ่ายโอนมาแค่ 
25 แห่ง และตอนหลังมาทราบว่ามีการถ่ายโอนมา 100% 229 แห่ง ตอนท่ีเข้ามารับตำแหน่งผมก็
ถามท่านปลัดถามผอ.กองคลังว่าข้อบัญญัติที่ทำเอาไว้ ซึ่งผมไม่ได้ทำ ทำไมเราตั้งไว้แค่ 13 ล้าน 
ทำไมเราต้ังไว้แค่สำหรับ 25 แห่ง ทำไมไม่ตั้งไว้ 229 แห่ง ท่านผอ.กองคลังท่านปลัดบอกว่าไม่
ทราบว่าถ้าตั้งจำนวนงบประมาณไว้ ไม่ทราบว่าเงินจะเข้ามาตามที่เราตั้งไว้หรือเปล่า เพราะที่เรา
ขอไปตามขนาด S M L ตามภารกิจที่ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกระจายอำนาจ เราขอไป
ตามที ่ทราบ คือ S 1,000,000 M 1,500,000 L 2,000,000 แต่ว่าเราได้ร ับการจัดสรรมา S 
400,000 M 650,000 L 1,000,000 ซึ่งถามว่าเงินจำนวนนี้ในสมาคมผู้บริหารในสมาคม อบจ.แห่ง
ประเทศไทยก็มีการพูดคุยกันว่าเงินจำนวนนี้ได้มาน้อยไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่เราจะเสนอ
ต่อไป เงินท่ีเข้ามาวันนี้ท่ีนำเสนอต่อท่ีประชุมเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ีทางสำนักงานประมาณอนุมัติ
มาให้ตามแผนงานภารกิจการถ่ายโอน ซึ่งไม่มีอะไรมากนะครับ ก็นำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ
และถามว่าเราจะมีความจำเป็นในการที ่จะเสนอข้อยุติข้อระเบียบนี ้ให้กับสภาได้พิจารณา 
เนื่องจากว่าตอนนี้มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าท่ีเราต้ังเอาไว้ 13 ล้านบาท แต่ว่าภารกิจท่ี
เราทำอยู่ตอนนี้มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหลายแห่งท่ีมีเงินบำรุงเหลือน้อยมาก ซึ่งเรามีความจำ
เป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณไปให้เขา เราแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยการใช้เงิน 13 ล้านบาท  
ในการเฉลี่ยไปให้แต่ละที่ก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละที่ เพื ่อไม่เกิดปัญหาในการบริการด้าน
สุขภาพของประชาชน เมื่อเงินจำนวนนี้เข้ามาเราจึงมีความจำเป็นท่ีจะเสนอข้อบัญญัติให้กับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติ เพื ่อนำไปใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีเขากำหนดมาครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านธนพล โอฆะพนมค่ะ 
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นายธนพล  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิก ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ผมเองไม่ได้มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ
การจัดการดำเนินการ ผมเองซีกหนึ่งผมอยู่สาธารณสุข แม่บ้านผมก็สาธารณสุข การทำเครื่องมือส่ง 
รพ.สต. ก็คือได้เข้าใจบริบทแต่เราต้องแยกบริบทออกครับว่า เพราะว่าเราทำหน้าที่ฝ่ายสภาแล้ว
หนังสือท่ีส่งไป ไม่ใช่บอกว่าระเบียบดูแล้วชัดเจนผมไม่ได้ว่านะครับ ในส่วนตรงรายละเอียดมันไม่มี 
พอมันไม่มีผมก็ต้องถาม ถามตอบได้เราก็เข้าใจไม่ใช่ว่าผมไปไม่ให้เห็นด้วย แต่ผมบอกว่า  ถ้าจะ 
มัดมือโดยที่เราไม่รู้เหตุผล เงินมาตั้ง 132 ตั้งมาเสร็จแล้วก็ให้เรายกมือ มันไปใช้อะไรผมก็อยากรู้
เหมือนกันว่า รพ.สต.บ้านค้อใหญ่เขาจะได้อะไร รพ.สต.โพธิ์ใหญ่เขาจะได้อะไร เนื้อหามันน่าจะมี
ตรงนี้มาประกอบผมว่าอย่างนี้ ผมไม่ได้บอกว่าทำแล้วมันล่าช้า ซึ่งถ้าเราทำไปผมเองไม่ได้ขัดขอ้ง
หรอกครับว่า ฝ่ายบริหารเอง มันไม่ได้เข้าบอกว่ามันต้องไปปรับลดแต่หมวดมันบอกว่ามันทำ
ข้อบัญญัติมันสวนจังหวะกันอยู่ในนัยมัน ผมไม่ได้มีอคติท่ีจะบอกว่าไม่ต้องการ เงินมันไม่พอหรอก
ครับ งบประมาณมันไม่พอหรอกในการที่จะดูแลเรื่องสุขภาพสำหรับพี่น้องประชาชน แต่ผมเองก็
ได้รับข้ออธิบายเพิ่มเติมมาเรื่อย ๆ ระเบียบต่าง ๆ ผมบอกว่าตามท่ีท่านฝ่ายเลขาได้บอกว่าระเบียบ
มันก็ออกมาถึงปี 64 เดิมทีเราช่วงหลัง ๆ มาเราไม่เคยทำข้อบัญญัติเพิ่มเติม เงินไม่พอด้วย ผมก็เคย
เห็นว่าเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พอดีอธิบดีบอกว่าเป็นคำสั่งการบอกว่าเป็นครั้งที่ 2 ใช่ไหมครับ แล้ววันนี้
เองฝ่ายท่านผู้ว่าหรือท้องถิ่นก็ไม่ได้มาอธิบายว่าเราได้รับประสานอะไร ฝ่ายสมาชิกก็ได้หนังสือเชิญ
ประชุมมาแค่นี ้ แต่จะให้เข้าใจได้อย่างไร ผมเองก็ต้องทักท้วงต้องรักษาไว้ เพราะงบประมาณ
จำนวนเยอะ ผมไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะใช้อะไรมันจำเป็นครับ ดังนั้นผมก็เลยต้องนำเสนอให้ทาง
ฝ่ายสภาได้รับวิเคราะห์ได้รับข้อมูลให้มากขึ้น ไม่ใช่ว่าดูกระดาษแล้วมาเห็นด้วย ผมไม่ขัดข้องหรอก
ครับว่างบประมาณเรามันต้องใช้เหมือนกับนายกบอกว่าเราไม่ได้มาเก็บไว้ เราต้องใช้จ่ายให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน ตรงนี้ต่างหากเราจะได้เอาไปโฆษณาไปบอกแจ้งกับพี่น้อง
ประชาชน อสม. รพ.สต.ในพื้นที่ ผมเองก็มีส่วนในการเชื่อมโยงในการร่วมมือกั นมาโดยตลอด  
ผมเองก็อยากมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ในงบประมาณท่ีเราอนุมัติ มันไปยังไงถ้าอนุมัติ 132 
ล้าน แล้วเราจะอธิบายว่า เสร็จแล้วมันต้องต้ังคณะกรรมการขึ้นมาแปร แปรแล้วบอกว่าทำอย่างไร 
ผมก็อยาก เพราะว่าอยู่ดี ๆ เรากลับไปเราจะอธิบายว่าอย่างไร อีก 2-3 วัน คณะกรรมการแปรก็ไม่
ต้องมาใช่ไหม เพราะว่ามันไม่มีการแปร ผมก็เลยบอกว่าถ้ามีการอธิบายให้เข้าใจดี ๆ  เราก็ใช้เวลา
ตรงนี้ให้มันเข้าใจ ไม่ได้ติดใจครับ เพราะว่าเรื่องตรงนี้มันน่าจะมีโครงสร้างมายืนยัน มันขัดกับ
ระบบท่ีเราศึกษามาว่าการทำข้อบัญญัติเราจะทำเข้าสภา ฝ่ายช่าง ฝ่ายกองต่าง ๆ ก็ทำงบประมาณ
เข้ามา แต่ตรงนี้มันตรงเข้ามาแล้วเสร็จแล้วมันก็มีคำส่ังยกเว้น พอยกเว้นเสร็จแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าจะไป
ใช้อะไร เราจะเพิ่มได้ไหมว่าใช้อะไรบ้าง อย่างท่านนายกนะครับว่าเรามีส่วนจัดสรร ท่านฝ่ายปลัด 
ท่านฝ่ายยุทธศาสตร์นะครับว่าเรามีแผนรองรับตัวนี้มาเสนอให้กับสภาไหม ก็อย่างน้อย ๆ เมื่อสภา
ไม่ได้รับข้อมูลก็น่าจะมีว่าเราจะเอาไปใช้ในแผนที่ทางแต่ละองค์กรก็อาจไม่เหมือนกัน ไม่ได้ซื้อยา
เหมือนกัน ไม่ได้ซ่อมแซมเหมือนกัน มันอาจจะต้องมีรายละเอียดตรงนี ้เข้ามาเกี ่ยวข้องกับ
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ข้อบัญญัตินะครับ ผมเองไม่ได้ติดใจเรื่องท่ีว่ามันจะล่าช้าไม่ทันกาลอะไร แต่ว่าส่วนตรงนี้ต่างหากท่ี
ได้นำเสนอ เพราะว่าข้อยกเว้นน่าจะมีฝ่ายนอกจากว่าเราว่ากันเองว่ามันเป็นอย่างนี้ล่ะ ผมคงเข้าใจ
นะครับว่ามันเป็นอย่างนี้ แต่มันก็ติดอยู่นิดหนึ่งว่าเราทำให้มันสบายใจ เคลียร์ ๆ กันได้ไหม 
เพราะว่าผมบอกแล้วว่ามีอันไหนท่ีฝ่ายบริหารเสนอเข้ามาแล้วมันไม่ผ่าน อย่างน้อย ๆ เราก็ต้องมา
คุยในบริบทที่ระหว่างสภาและระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการที่จะปฏิบัติงานและส่วนท่ี
อย่างน้อย ๆ ท่านประธานชมรม หัวหน้ากลุ่ม ท่านก็ต้องกลับไปอธิบาย ผมไม่รู้ในส่วนท่ีจะบอกว่า
ผมไม่สนับสนุน แต่ผมไม่เคลียร์ตรงท่ีบอกว่ามันไม่มีหลักท่ีจะนำเสนอและสภา มันเหมือนไม่เคยมี
เรื ่องอย่างนี้เกิดขึ ้นมาก่อนนะครับ ผมก็เลยต้องขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งพอที่จะเข้าใจว่า  
อย่างน้อย ๆ จังหวัดก็บอกว่ามันเป็นเรื่องอย่างนี้ ผมก็เชื่อว่าส่วนราชการเรา แต่ว่าสภาเรามันก็ 
ฝ่ายบริหารก็เสนอเข้ามา สภาก็อนุมัติ และส่วนราชการก็นำไปปฏิบัติแยกเงินให้กับองค์กรต่าง ๆ 
ไป มันถามตรงไปใช่ไหมครับว่า S เท่านี้ L เท่านี้ ว่าไปอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ ลงไปอย่างนี้เลย 
ใช่ไหม ถ้ามันอย่างนี้มันก็ต้องผูกไว้กับคำสภาใช่ไหมล่ะครับที่ผมอภิปรายไปนี้บอกว่าเอาล่ะแต่ละ 
รพ.สต. เขาได้รับจัดสรรแบบนี้ ไม่มีมากน้อย ส่วนมากมันจะเป็น S กับ M  L หาแทบจะไม่มี 
นะครับ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น ผมเองก็บอกว่าถ้ายืนยันถูกตรงนี้มันก็โอเคว่า เขาได้รับจัดสรรเข้าไป
ในส่วนตรงนี้ ผมเองก็ไม่ติดใจ แต่ตรงนี้มันไม่ได้มีการอธิบายอะไรเลย กระดาษมามันไม่มี ผมต้อง
ขออนุญาตท่านเดชศักด์ิ บอกว่าส่ิงท่ีผมขอมันไม่มีรายละเอียด ผมก็เลยต้องมาพูดตรงนี้ให้กระจ่าง
ว่าต่อไปได้รับจัดสรรแล้วนะตรงนี้ครับ มันจะได้ชัดเจนผูกไว้กับสภาว่าเราไม่ได้เป็นผ่านมาผ่านไป 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามและอภิปรายในท่ีประชุม ในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณหลังจาก
ท่ีเราทำร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติมไปแล้วนะคะ ก็คงต้องขออนุญาตให้ท่านเลขาฯ ได้เพิ่มเติมในส่วน
ของระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณให้สมาชิกได้รับทราบอีกเพิ่มเติมค่ะ 

เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านที่ปรึกษา    
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินนะครับ ผมไปดู
ระเบียบมาเพิ่มเติม ก็ดูข้อบัญญัติที ่เรามีอยู่ในมือนะครับ ในเรื ่องของการจ่ายใช้เงินนะครับ 
เกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ไม่เข้ารายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ โครงการพัฒนาคุณภาพให้บริการ
ด้านสาธารณสุขสถานีอนามัยถ่ายโอน 132 ล้าน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
และแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบตัวนี้ก็ได้แก้ไขมีอยู่ 2 ฉบับ ฉบับแรกก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ ปี 2560 ก็บอกว่าเงินบำรุงคือเงินที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เนื่องจากการดำเนินงานในกิจการของโรงพยาบาล
หรือหน่วยบริการสาธารณสุข (5) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะเป็นกรณนีี้ 
และจะมีการแก้ไขในส่วนที่เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ส่วนที่เกี ่ยวข้องกับสภาเรานะครับ 
ในส่วนนี้ ข้อ 6 การใช้จ่ายเงินบำรุง ให้จ่ายได้เพื่อการสาธารณสุขและการบริหารจัดการโรงพยาบาล
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และหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้ (5) ค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและ  
หน่วยบริการสาธารณสุข ตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับสภาเรานะครับ ที่ได้รับการจัดสรรการใช้จ่ายเงิน
บำรุงตาม (5) ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอนุมัติ ดังนั้นเงินตัวนี้ก่อนท่ีจะใช้ในเรื่องของค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ก็ให้ผ่านสภา
เราครับ แต่ก็คือเงินท่ีเข้ามาในข้อบัญญัติเพิ่มเติมถือว่าเข้ามาในระบบท่อของเราเรียบร้อยแล้วครับ
ตัวนี้ก็ดำเนินการตามระเบียบในส่วนของข้อบัญญัติเพิ่มเติมครับ นำเรียนเพื่อโปรดทราบครับ 

ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิก เท่าท่ีฟังท่าน สจ.ธนพล  โอฆะพนม ท่าน

ให้ความห่วงใย ท่านทราบและท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ก็ยอมรับอยู่
ครับว่าเป็นเรื ่องใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการดำเนินการที่เรารับถ่ายโอนมาและ
ปฏิบัติตามภารกิจท่ีรับถ่ายโอนมา เท่าท่ีฟังจากท่านเมื่อสักครู่ท่านก็บอกว่าท่านไม่เข้าใจ ซึ่งถามว่า
ผมเองก็ไม่ต่างจากท่านหรอกครับ แรก ๆ ผมเองก็หลายอย่างก็ไม่เข้าใจ เพราะมันเป็นเรื่องใหม่ก็ได้
สอบถามทั ้งท่านปลัด ผอ.กองคลัง ถามทางประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสร ิมสุขภา พ  
ถามคณะทำงาน ซึ่งหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ใช้คำว่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเรา เรื่องนี้ก็อย่างที่ได้
กราบเรียนไปว่ามันเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติตามภารกิจการถ่ายโอนและการจัดสรรงบประมาณก็ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเขากำหนดมา ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภาฯ เรียนเชิญท่าน สจ. อนุชิต ภาระเวชค่ะ 
นายอนุชิต เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายอนุชิต ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ต้องขออนุญาตท่านประธานนะครับ ผมกับท่านสุนทร วงค์ศรีมี  
ยกมือหลายรอบแล้ว ขออภัยท่านสุนทรท่ีเอ่ยนามไม่เสียหาย ความจริงประเด็นในระหว่างท่ีสมาชิก
กำลังจะอภิปรายหรือยกมือท่านควรจะต้องให้สิทธิ์สมาชิกได้อภิปรายก่อน ไม่ใช่สมาชิกคนหนึ่ง
อภิปรายเสร็จแล้วนายกยกมือ ในขณะท่ีสมาชิกคนอื่น ๆ กำลังยกมือ น่าจะให้สมาชิกได้อภิปรายไป
เผื่อจะได้เห็นว่ามันมีประเด็นที่ต่างและเหมือนกันอย่างไร และฝ่ายบริหารท่านก็จะได้ตอบให้ถูก  
ท่านประธานท่ีเคารพครับในญัตติท่ีทางฝ่ายบริหารเสนอเข้ามา ผมก็ได้ฟังคำอธิบายและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งตัวผมเองได้รับเชิญให้ไปพูดถึงเรื่องภารกิจของ อบจ. ต่อการรับการถ่ายโอนภารกิจของ 
รพ.สต. ซึ่งเป็นงานท่ีสาธารณสุขและ รพ.สต. เขาจัด ผมก็ได้เตรียมการเรื่องนี้และมาค้นคว้า ทำให้
เข้าใจเหตุผลและความจำเป็น และจำเป็นถึงขนาดที่ว่ามันจำเป็นที่ส่วนกลางเองก็ยังไม่สามารถท่ี
จะเอา รพ.สต.ไว้ เนื่องจากว่ามันเป็นแนวทางของการกระจายอำนาจ การให้บริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานมันควรจะต้องอยู่ในส่วนท่ีใกล้ชิดท่ีสุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ัง ๆ ท่ีข้อเท็จจริง
แล้ว ไม่ว่าอยู่ใน อบต. เทศบาล หรือ อบจ. ก็สามารถท่ีจะได้รับการถ่ายโอนได้ท้ังนั้น แต่เพียงแต่ว่า
ของเรา อบจ. มันมีความพร้อมมากกว่าที่สุดและพร้อมมาก ๆ  มากกว่าจังหวัดอุดรธานีที่ใหญ่กว่า
เราด้วยซ้ำ ซึ่งแต่ว่าประเด็นท่ีท่านธนพล ขอประทานอภัยท่ีเอ่ยนามท่านไม่ได้เสียหายก็ชอบท่ีท่าน
จะได้ซักถามถึงข้อสงสัยในประเด็นเรื่องระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อทางฝ่ายบริหาร
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และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงก็เป็นที่เข้าใจเบื้องต้นว่าเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการต่าง ๆ ก็ฝาก
ท่านประธานไปยังฝ่ายที่เกี ่ยวข้องก่อนนะครับ ก่อนจะอภิปรายทั่วไปว่าโดยส่วนใหญ่บรรดา
ระเบียบหนังสือส่ังการท่ีมาใหม่ ๆ ส่วนใหญ่ก็จะให้ฝ่ายประจำหรือฝ่ายบริหารได้รับทราบ แต่พวก
เราสมาชิกบางเรื่องท่านก็ไม่ได้ส่งให้ อย่างที่ผมกราบเรียนว่าชอบแล้วที่ท่านธนพลได้อภิปราย
ซักถาม อย่างน้อยท่ีสุดสภาเราก็ได้รับทราบร่วมกันว่าหนังสือข้อส่ังการและระเบียบต่าง ๆ ท่ีมาใหม่
นั้นเราได้เข้าใจไปพร้อม ๆ กัน ต่อประเด็นท่ีท่านได้เสนอญัตติเข้ามาเมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมานี้เอง ผมมี
โอกาสได้นั่งคุยกับบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ท่ีเป็นผู้อำนวยการ รพ.สต. เขาก็บ่นเรื่องตอนนี้หลายส่ิง
หลายอย่างที่งบประมาณยังไม่เข้ามาเขาดำเนินการยังไม่ได้ ท่านประธานก็ทราบครับเมื่อเราทำ
ข้อบัญญัติตอนนั้นแว่ว ๆ มาว่าเรารับการถ่ายโอนทั้งหมด 229 แห่ง แต่มา 25 ก่อน มา 25 แล้ว 
ต้ังไว้เท่าไหร่ ต้ังไว้ 13  13 ล้านเราก็ไม่ได้ไปดูรายละเอียดหรอกครับในข้อบัญญัติว่าเขามีโครงการ
ทำอะไรไว้บ้าง เพราะว่าผมเองผมก็ทราบว่าเงินที่มันมาก็คือเงินที่มันติดจากเขามา ตอนแรกที่ได้  
คุยกันในท่ีประชุม ท่านปลัด ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน ท่านก็ยังช้ีแจงตอนแรกว่าตอนท่ีตัวแทนของ
เราที่ไปแปรญัตติ 6 ล้าน S 1,000,000  M 1,500,000 L 2,000,000 ผมก็ยังบอกกับท่านเลยว่า
ต้องฝากตัวแทนที่จะไปเจรจาว่าต้องดำเนินการมาให้ได้ สุดท้ายได้ 4,000,000,  6,000,000 และ 
1,000,000 เป็นเง ินที ่ติดเขามานะครับ เป็นเง ินที ่ติดภารกิจของ รพ.สต. ทั ้ง 229 แห่งมา 
เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าเงื่อนเวลานี้ถ้าเกิดจะมาบรรจุอยู่ในสมัยวิสามัญ ซึ่งผมไม่
แน่ใจว่าที่เปิดมาก็มีหลายวาระ ผมไม่ทราบว่าเปิดมาเพื่อวาระไหน แต่ว่าก็แล้วแต่ครับ เพราะว่า
ขั้นตอนก็หลายวาระมันก็ชอบท่ีจะรีบเร่งดำเนินการ ผมยกตัวอย่างท่านประธานครับ รพ.สต.เหล่า 
ท่ีบ้านบัวหลวง พอหลังจากถ่ายโอนมาเสร็จเจ้าหน้าท่ีพยาบาลขอกลับไปอยู่โรงพยาบาล ปรากฏว่า 
รพ.สต.นั้นมี ผอ.คนเดียวเหลืออยู่ เสร็จแล้วตอนนี้เขาแก้ไขปัญหายังไงครับ รพ.สต.บ้านหวายหลึม
มี 5 อัตรา 6 กับ ผอ. เขาไปขอกันว่าน้องพยาบาลมาช่วยกันท่ีเหล่าก่อนได้มั้ย ผมเพิ่งไปเล้ียงส่งเขา
มาเด๋ียวก็ต้องไปรับอีก นี่เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของบุคลากรท่ีมันยังขาดแคลนซึ่งต้องฝากบริหารและ
ท่านต้องรีบดำเนินการ ฝากตัวแทนของคณะกรรมการประสานงานของ รพ.สต. ท่านช่วยไปดู
หน่อยครับว่าตรงไหนท่ีมันขาดแคลนมาก ๆ แล้วจะรีบดำเนินการยังไงแต่ผมก็เห็นท่านประกาศอยู่
นะครับว่ารับสมัครบุคลากรนะครับ นี่ก็เห็นแนวทางของการทำงานเห็นคณะมาประชุมกันอยู่บ่อย ๆ 
เพราะฉะนั้น ด้วยหลักการที่บอกว่าเราได้รับเงินอุดหนุนในเรื่องของด้านสาธารณสุขและเหตุผล
ความจำเป็นเมื ่อได้มาแล้วมันก็ต้องตั้งข้อบัญญัติรองรับ เพื่อที่จะให้เขาไปดำเนินการได้ใช้  
ในหลักการที่ท่านได้นำเสนอมาหลักการและเหตุผล ผมก็ว่าชอบแล้วตามระเบียบที่ท่านได้กรุณา
อธิบายความมา ในส่วนตัวผมเห็นชอบนะครับสำหรับข้อบัญญัติฉบับนี้ครับ ขอบคุณครับ 
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นายสุนทร ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิก ผู ้เข้าร่วมประชุม ที่เคารพทุกท่านครับ   
ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิสภา เขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน ขออนุญาตท่านประธานในการที่จะ
อภิปรายเกี่ยวกับญัตติ ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 เป็นครั้งแรก
นะครับที่ได้ร่วมประชุมพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม โดยไม่มีรายละเอียดประกอบ มีแต่ตัวเลข
กลม ๆ 132 ล้านบาท ขออนุญาตท่าน ธนพล นะครับว่าอย่างน้อยท่ีสุดการท่ีจะใช้จ่ายงบประมาณ 
ผมก็เคยเห็นว่ามันต้องมีรายละเอียดประกอบในการที่จะขออนุมัติสภา แต่ครั ้งก็เป็นครั้งแรก
เหมือนกันที่เพื่อนสมาชิกหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการใช้จ่ายงบประมาณ 132 ล้านบาท  
ท่ีไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับ แต่อย่างน้อยท่ีสุดก็ดีใจกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ว่าในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งสภาแห่งนี้ได้พิจารณางบประมาณข้อบัญญัติในปีงบประมาณ 
2566 ไว้แค่ 13 ล้านบาท เป็นประเด็นมาตลอดว่าเพื่อน รพ.สต. ท่ีย้ายเข้ามาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดใหม่จะได้รับการดูแลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดีขนาดไหน วันนี้มา 132  
 ล้านบาท เมื่อรวมกับงบประมาณปี 2566 ซึ่งตั้งไว้ประมาณ 13 ล้าน ก็ 145 ล้านบาท ดีใจแทน  
พี่น้อง รพ.สต. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้มีงบประมาณในการที่จะพาน้องใหม่เราก้าวเดิน
ไปข้างหน้า ในขณะที่ตลอดหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่ รพ.สต. ย้ายเข้ามาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีข้อกังวลต่าง ๆ มากมายว่า ไม่ว่าจะเรื่องระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่ อบจ.  
มันสลับซับซ้อนจนทำให้ รพ.สต. ส่วนหนึ่งที่ย้ายมาเกือบ 40% อยากขอย้ายกลับไปสังกัดเก่า  
เลขที่เก่า พูดง่าย ๆ ก็คืออยากย้ายไปอยู่ในระบบเดิมคือสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้อกังวล
มาตลอดว่าบางทีข้าราชการท่ีเข้ามาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเข้าใจนะครับว่าสถานท่ี
แห่งนี้มันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าเรารับได้ว่านโยบายของผู้บริหารแต่ละคนจะพานำเดิน
ไปในทิศทางไหนก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ดีใจที่สุดในวันนี้ก็
คือวันนี้เราได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 132 ล้านบาท อย่างน้อยท่ีสุดข้อกังวลใจต่าง ๆ 
ที่ รพ.สต. ยังไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากที่ถ่ายโอนมาหลังจากสภาแห่งนี้อนุมัติไปแล้ว ผมเชื่อว่า  
ฝ่ายบริหารจะสามารถท่ีจะทำให้ รพ.สต.ส่วนใหญ่ได้คลายกังวลใจไป นะครับ ผมก็มีแนวความคิดล่ะ
ครับว่า มีข้อสะท้อน เพราะว่าผมมีโอกาสได้ร่วมประชุมกับพี่น้อง รพ.สต. อำเภอจตุรพักตรพิมาน
หลายครั้ง ประเด็นท่ีเขาฝาก สจ. เรียบกับท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารก็คือในเรื่องระบบการ
ทำงานของ อบจ. ไม่เอื้อต่อการทำงานของ รพ.สต.นี่คือประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองก็คือเขามี
ความกังวลใจว่าความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน โดยเฉพาะลูกจ้างมีโอกาสก้าวหน้า
ค่อนข้างยากและไม่มีความชัดเจนในเรื่องโครงสร้างการปรับเงินเดือน เงินเดือนขึ้นน้อยกว่าหรือ
แม้แต่เงินเข้าเวรน้อยกว่า ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ล่ะครับที่เป็นเสียงสะท้อนที่ผมมีโอกาสได้ไปรว่ม
ประชุมกับ รพ.สต. ของอำเภอจตุรพักตรพิมาน จึงอยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า
ในระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่มันค่อนข้างที่จะยุ่งยาก ก็ขอให้เป็นดุลยพินิจของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดท่ีจะดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ เชิญท่าน สจ.วสกมลค่ะ 
นางสาวสกมล เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล  อ่อนประทุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเชียงขวัญ จากที่ได้ลงพื้นที่มาได้พบปะ
ทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่อำเภอเชียงขวัญ ไม่ว่าจะเป็นท่าน ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉัน
ให้สะท้อนปัญหาเข้ามาว่า หลังจากที ่มาสังกัด อบจ.เราได้เจอปัญหาอะไรบ้าง เผื ่อจะเป็น
กระบอกเสียงท่ีจะแจ้งท่านประธานสภาผ่านไปถึงยังผู้บริหารนะคะ จะขออนุญาตสรุปปัญหาหลักๆ 
คือ ข้อแรก รพ.สต. ณ ตอนนี้เขาใช้เงินบำรุงท่ีเหลืออยู่ใช้ในการจ่ายยาก่อน ก็ถือว่าเป็นข่าวดีท่ีวันนี้
ได้มีเงินอุดหนุนเข้ามา เพื่อท่ีจะบำรุง รพ.สต.ต่างๆ ซึ่งจะได้แจ้งทาง รพ.สต.ในการแก้ปัญหาข้อแรก 
ส่วนข้อที่ 2 การขอให้ทาง อบจ.เราเพิ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสุข อย่างเช่น พยาบาลวิชาชีพ  
ซึ่งได้ข่าวมาว่าทาง อบจ.ได้ประกาศเปิดรับแล้ว แต่ว่าจำนวนยังขาดแคลนอยู่ ต่อ ไปก็จะเป็น
เจ้าหน้าที่ทันตกรรม สืบเนื่องมาจาก รพ.สต.บางแห่ง มีเครื่องมือในการทำทันตกรรมที่จะบริการ 
พี่น้องในชุมชมแล้วแต่ขาด บุคลากรด้านทันตกรรม ตรงนี้ก็มีความจำเป็นท่ีจะต้องเปิดรับเจ้าหน้าท่ี
เพิ่มด้วยนะคะ ข้อที่ 3 มีข้อเสนอแนะมาว่า ในการซื้อยา ซึ่งการซื้อยาทาง อบจ.เราควรจะให้ทาง
เภสัชกรของทางโรงพยาบาล อาจจะมีการทำหนังสืออะไรให้เขามาช่วยดูด้วยช่วย รพ.สต.ต่างๆ 
ด้วย เพราะเขามีความชำนาญด้านยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ข้อที่ 4 เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน 
การก่อสร้างต่างๆ ขอให้ทางกองช่าง อบจ.ร้อยเอ็ด จำเป็นต้องมีแบบมาตรฐานของทุกขนาดของ 
รพ.สต.ทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อมีงบประมาณเข้ามาก็จะสามารถทำการก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
ได้เลย เหมือนกับกระทรวงศึกษาธิการที่เขาจะมีแบบมาตรฐานของโรงเรียนในระดับต่างๆ ทาง  
กองช่าง ก็ควรจะเตรียมไว้ แต่ถ้ามีไว้แล้วก็จะขอบคุณมากเลยค่ะ ปัญหาต่างๆ ก็จะเหมือนๆ กันท้ัง
จังหวัด เพราะว่าดิฉันทราบมาว่า จังหวัดร้อยเอ็ดเราเป็นจังหวัดนำร่องในการถ่ายโอนมาเป็นจังหวัด
แรก ซึ่ง ผอ.รพ.สต.แจ้งมาเมื่อวาน เป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดแรกท่ีมีการโอนย้ายมาสมบูรณ์ 100% 
จังหวัดอื่นๆ ก็ใช้ อบจ.เราเป็นตัวอย่าง ก็น่าชื่นชมนะคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เงินอุดหนุนที่ได้มา 
ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับพี่น้อง รพ.สต.เพื่อที่จะไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
ดิฉันก็เห็นด้วยกับร่างญัตตินี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะอภิรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 
นายธนพล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ  

ท่ีเข้าร่วมประชุม ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเขตอำเภอ
พนมไพร ต้องขออนุญาตนะครับ ไม่ได้พาดพิงแต่เป็นส่ิงท่ีเอ่ยถึง ผมก็ขอสวงนไว้ตั้งแต่ต้นว่า ผมจะ
ต้ังคำถามและสงวนสิทธิ์จะพูด ผมก็ได้พูดต้ังแต่เบ้ืองต้น ผมขอสงวนเพราะว่า ถึงท่ีสงสัยมันเหมือน
ไม่เคยปฏิบัติ ขอบคุณที่ท่านอนุชิตบอกว่า ท่านประธานไม่จัดการยกมือ ผมขอสงวนสิทธิ์ตั้งแต่
เบื้องต้นนะครับ และส่วนที่สองที่ต้องขอเพิ่มเติมเพราะว่าเดี๋ยวประเด็นมันขาด เพราะเรื่องตา่งๆ  
ท่ีเข้ามา ผมเองก็พึ่งทราบ ระเบียบท่านเลขาก็พึ่งอ่านเพิ่ม อ่านเพิ่มมาเรื่อย ๆ และเรียนรู้ด้วยกันไป 
ก็เหมือนกับหลายๆ สิ่งหลายๆ อย่างที่มันเปลี่ยนแปลง หรือเราไม่ได้รับการอบรมในเรื ่องนี้  
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หรือการจัดการอบรมไม่ตรงคอร์สนะครับ ก็เลยต้อขอนำเสนอต่อสภานะครับว่า ผมเองไม่ขัดขอ้ง  
แต่อยากให้ส่ิงท่ีมันกระจ่าง ท่านสุนทรท่ีท่านเอ่ยถึงผม ก็บอกว่า มันแปลกๆ เหมือนกันในส่ิงท่ีมัน
เกิดขึ้น ผมเองก็ไม่ได้ติดขัด เพราะเช่ือนะครับว่า เช่ือส่ิงท่ีบอกว่า สัดส่วนมันลงตรงกับเขา เพราะว่า
เราบางทีมันอธิบายไม่ได้ ถ้าตรงบอกว่า S เท่านี้ M เท่านี้  L เท่านี้ มันก็เข้าใจว่า แล้วแต่ รพ.สต.
เขาจะมีแบบแปลนท่ีจะนำเสนอต่อคณะผู้บริหารว่า ยอดท่ีได้รับการจัดสรร ผมก็ถือโอกาสนี้ จริงๆ 
ผมตั้งหลักมาตั้งแต่บ้าน ถ้ามันผิดทำเนียมมาก เราจะไปยกมือยกไม้ได้ยังไง เพราะสะท้อนบางส่ิง
บางอย่างหลายคนครับ โรงเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา คณะผู้บริหารก็เข้าร่วม
ประชุม ถ้าผมบอกว่าไปขัด ม ันก็ไม ่ใช ่ ผมเองเห็นดีนะคร ับ แต่ว ่าอยากให้ม ันกระจ่าง  
ก็ไม่ติดขัด แล้วเราจะทำยังไงต่อไปใน ผมก็หารือต่อนะครับว่า จริงๆ ก็จะเห็นด้วยแล้วล่ะครับ  
จะทำกันยังไง ก็แสดงว่าคณะกรรมการแปรไม่ต้องทำอะไรใช่ไหม เพราะว่าเดิมที่ถ้ามีแปร  
ก็อภิปราย สุดท้ายวาระ 3 เราก็ยกมือรับหลักไม่รับก็ว่าไปใช่ไหมล่ะครับ ตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่อง  
ท่ีเราต้องมาหารือกัน ถ้าอย่างนั้นคณะกรรมการแปรญัตติมีวิธีการจัดการอย่างไร เพราะว่าอภิปราย
เสร็จก็รับร่าง รับร่างเสร็จก็ตั้งคณะกรรมการแปร เพื่อที่จะรับแปร ซึ่งตรงนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ตอ้ง  
ลุกขึ้นมาอภิปราย เพื่ออย่างน้อยๆ ก็ต้องบันทึกไว้ในวาระการประชุมเป็นส่ิงท่ีบอกว่า ทางสภาของ
เราไม่นิ่งนอนใจในการท่ีจะทำให้มันโปร่งใส เพราะว่าถ้าไม่ถามก็ไม่รู้ ท่านอนุชิตก็พูดได้ถูกนะครับ 
เพราะว่าระเบียบต่างๆ มันน่าจะได้แนบไปกับเอกสารประชุม ก็ไม่รู้ผมก็ตั้งมา เพราะเรื่องอยา่งนี้
มันต้องได้ศึกษาร่วมกันว่า อย่างน้อยๆ ต้องถามทางท่านผู้ว่า ซึ่งท่านกำกับดูแลฝ่ายท้องถิ่น ก็น่าจะ
มาให้คำชี้แนะเราในเรื่องนี้นะครับ ผมก็ขออนุญาตทางสภา ขออนุญาตทางฝ่ายบริหารนะครับ  
ที่ใช้เวลาในการที่ชักถาม เพื่อให้มันเกิดความกระจ่างและสมาชิกจะได้สบายใจในการที่จะร่วม
เดินทางเพื่อบริหารให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องสาธารณูปโภค  
เรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท่ีสำคัญก็คือ เรื่องสุขภาพ ผมเองก็นำเรียนนะครับว่า ผมเองครอบครัว
ซีกหนึ่งภรรยาผมก็สังกัดอยู่กระทรวงสาธารณสุขและมีการร่วมมือกับทาง รพ.สต. ของเรามาโดย
ตลอด ผมเองก็อยากให้อธิบายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ ก็น่าจะเห็นด้วยแต่นำเสนอหน่อยนิดหนึ่ง 
ก่อนที่ท่านประธาน ขออนุญาตครับ ที่จะขอว่า แนวทางซักซ้อมแผนเราตั้งคณะกรรมการแปร  
แต่จะซักซ้อมกับยังไง มันก็ต้องคุยกันให้บอกว่า ต้ังเสร็จแล้วเราจะทำกันยังไง เพราะว่าท่ีต่างขึ้นมา
แบบนี้มันไปขัดหลักจังหวะ ผมต้องขอภัย ถ้าไปขัดจังหวะหรือขัดในสิ่งที่ไม่เหมาะสมอะไรต่างๆ  
ก็ว่าจะให้มันเกิดบรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับ ก็ขออนุญาตสภาแห่งนี้ครับว่า ลองสมมุติให้ดูหน่อยว่า 
เราจะทำกันยังไง และกำหนดเวลากันไปยังไง มันจะจบวิธีไหนนะครับ มันจะได้อธิบายให้กับพื้นท่ี 
ท่ีเขาได้ชัดเจนครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านธนพลนะคะ ซึ่งระเบียบและก็คำชี้แจงทางท่านปลัดและทางท่านเลขานุการสภา 
รวมทั้งท่านผู้บริหารได้ช้ีแจงต่อสภา ก็คิดว่าน่าจะทำให้ท่านมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่หาก
ท่านจะได้รับการช้ีแจงเพิ่มเติม ก็คงจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงเพิ่มเติมให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ เรียนเชิญค่ะ 
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นายกฯ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตอบประเด็นของท่านสมาชิก 3 – 4 ท่าน ผมขออนุญาตพูดรวมๆ นะครับ ต้องอื่นต้องใช้คำว่า  
ต้องขอโทษท่าน สจ.อนุชิต ด้วยเนื่องจากว่า อาจจะเป็นความคุ้นเคย ในลักษณะพอได้ยินคำถาม
แล้วก็อยากจะลุกขึ้นตอบ ก็เลยยกมือขึ้น ทำให้ท่านประธานไม่เห็นท่านอนุชิตท่ีอยู่ด้านหลังยกมือ  
ต้องขอโทษท่าน สจ.อนุชิตผ่านท่ีประธานไปนะครับ ต่อความเห็นท่ีท่านสมาชิกหลายท่านท่ีได้ลงไป
ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแต่ละอำเภอ อย่างเช่น ที่ท่านสุนทร สจ.อำเภอจตุร -
พักตรพิมาน ท่านบอกว่า เสียงสะท้อนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องการไม่คุ้นเคย
กับการทำงานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็เข้าใจได้ครับว่า มันเป็นเรื่องใหม่ของเขา บางที
กฎระเบียบข้อปฏิบัติต้ังแต่อยู่ท่ีกระทรวงสาธารณสุขอาจจะมีความแตกต่างกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของเรา เราก็พยายามทำความเข้าและมีการจัดอบรมหลายครั้งเพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพได้เข้าใจในระเบียบต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและนำไปปฏิบัติแล้วให้มันเป็นระเบียบ มีการ
จัดอบรมหลายครั้ง ก็จะพยายามทำให้เขาเข้าใจในเรื่องข้อปฏิบัติระเบียบต่างๆ ก็ฝากท่าน สจ.
สุนทรไปถึงทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส่วนค่าเข้าเวรลูกจ้าง ตอนนี้ผมกำลังให้เขาแก้และ
ขึ้นมาให้ผมอนุมัติ เพื่อจะได้ค่าเข้าเวรเพิ่มข้ึนตามเสียงเรียกร้องจากลูกจ้างนะครับ ท่าน สจ.วสกมล 
ท่านพูดถึงเรื่องขาดแคลนบุคลากร ต้องเรียนอย่างนี้ครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของ
เราเป็น 1 ใน 6 อบจ.ท่ีเรารับการถ่ายโอนมา 100% ซึ่งหลายจังหวัดยังขอยังไม่รับ เช่น อุดรธานียัง
ไม่รับ บึงกาฬยังไม่รับ บุรีรัมย์ยังไม่รับ ไม่รับถ่านโอนมาสักที่เลย เนื่องจากว่าเขาอาจจะมีความ
ห่วงใย แต่ถามว่าของเรารับมา 100% ผมพูดเสมอว่า การรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
มาเป็นเรื่องดี เป็นโอกาสดีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราจะได้ดูแลสุขภาพของพี่น้อง
ประชาชนท้ังจังหวัด เพียงแต่ว่าในช่วงแรก ช่วงเปล่ียนถ่ายอาจจะมีหลายเรื่องหลายประเด็นอาจจะ
มีหลายอย่างท่ียังใช้คำว่า บกพร่อง หรือยังมีความจำเป็นท่ีต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เรื่องบุคลากร เรารับการถ่ายโอนมา 100% จำนวน 229 แห่ง แต่บุคลากรเราได้รับถ่าย
โอนมาไม่ถึง 50% เพราะฉะนั้นยังมีความจำเป็นที่เราจะต้องหาบุคลากรไปสังกัดตามโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ตอนนี้เราก็ให้กองการเจ้าหน้าท่ีเปิดรับสมัคร แต่ปัญหาท่ี อบจ.ร้อยเอ็ดเรามี
อยู่ตอนนี้ก็คือ ถ้ารับถ่ายโอนมาจากหน่วยงานอื่นในช่วงนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
จะต้องหาเงินงบประมาณจ่ายเงินเดือนไปก่อน เพราะเราจะคีย์ข้อมูลอีกครั้งคือเดือนมกราคม  
ถึงจะได้รับเงินงบประมาณจาก สปสช. จ่ายเป็นเงินเดือนให้ทางเจ้าหน้าท่ี เพื่อการแก้ไขปัญหาได้
พูดคุยกับคณะทำงานในเบื ้องต้นเราก็ดูว่ า บุคลากรที ่ขาดแคลนที ่มีความจำเป็นมากที ่ สุด  
เราต้องการจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งตอนนี้กำลังรวบรวม เราอาจจะต้องหางบประมาณทำเป็นข้อบัญญัติ
ไว้แล้ว เปล่ียนแปลงและมาดำเนินการจ้างบุคลากรเพิ่มเติม เป็นการแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น ส่วนใน
อนาคตเมื่อเราตั้งข้อบัญญัติแล้ว เราคงตั้งข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อสำหรับในการที่ใช้จ่ายมา
ชดเชยเงินที่ต้องจ่ายให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่รับการถ่ายโอนมา ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรีบดำเนินการและ
แก้ไขปัญหาเรื ่อบุคลากร ต้องยอมรับว่าตอนนี ้เราขาดแคลนเรื ่องบุคลากรเป็นจำนวนมาก  
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เพราะเราได้รับเจ้าหน้าท่ีท่ีขอโอนมามีไม่ถึง 50% ส่วนเรื่องการซื้อยา เรื่องต้องการเภสัชกรเราได้
ปรึกษาหารือกับทาง สสจ.เรียบร้อยแล้ว เขาพร้อมที่จะดำเนินการดูแลในส่วนนี้ครับ ส่วนเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆ จะมอบให้กองช่างดำเนินการครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ เราก็ใช้เวลาอภิปรายในญัตตินี้เป็นเวลา
พอสมควรแล้ว ต่อไปจะขออนุญาตถามมติท่ีประชุมนะคะ ท่านเลขานุการสภาตรวจเช็คองค์ประชุม
ด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 
ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 31 มกราคม 2566 เวลา 16.20 น. 

มติที่ประชุม รับหลักการ 29       เสียง 
  ไม่รับหลักการ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
ประธานสภาฯ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว การพิจารณาในวาระท่ี 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 
กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั ้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเชิญ
เลขานุการสภาช้ีแจงค่ะ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ท่านผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ขอเรียนชี้แจง
เกี ่ยวกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน วิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
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ร่างข้อบัญญัติ ให้นำวิธ ีเลือกรองประธานสภาท้องถิ ่นมาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2565 โดยให้เลือกกรรมการคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการในลำดับถัดไปทีละคน
จนกว่าจะครบตามจำนวนท่ีพึงมี ในการเสนอช่ือต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จำกัดจำนวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที ่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวของ  
ผู้ท่ีถูกเสนอช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที ่ได้
คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้
วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ขอเรียนช้ีแจงครับ 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ เรียนเชิญค่ะ  
เชิญท่านประไพค่ะ 

นายประไพ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผมนายประไพ  ศรีสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอ
โพนทราย ขอเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนน 5 คน ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นางนวรัตน์  พาโคกทม 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายธนพล   โอฆะพนม  
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ ท่านประไพ  ศรีสัจจา ได้เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนน 5 คน  
มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ค่ะ เรียนเชิญค่ะ  
หากไม่มีถือว่า ท่ีประชุมมีมติกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน 

มติที่ประชุม   กำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 5 คน 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ 1 ขอเชิญค่ะ เชิญท่านประไพค่ะ 

นายประไพ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน กระผมนายประไพ  ศรีสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอ
โพนทราย ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 คือ ท่านอนุชิต  ภาระเวช ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายบุญเลิศ  อุดหนุน 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายเดชศักดิ์  โพธิศรี  
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 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มสีมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือเสนอช่ือท่านอื่นไหมคะ ไม่มีนะคะ 
หากไม่มีถือว่า ท่านอนุชิต  ภาระเวช ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 คือ นายอนุชิต  ภาระเวช 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติ คนที่ 2 เชิญท่านประไพค่ะ 
นายประไพ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน กระผมนายประไพ  ศรีสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอ
โพนทราย ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 คือ ท่านจุฑาพร  เกษมทรัพย์ ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นางนวรัตน์  พาโคกทม 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายนรากร  นาเมืองรักษ์  
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มสีมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือเสนอช่ือท่านอื่นไหมคะ ไม่มีนะคะ 

หากไม่มีถือว่า ท่านจุฑาพร  เกษมทรัพย์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 คือ นางสาวจุฑาพร  เกษมทรัพย์ 
ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติ คนที่ 3 เชิญท่านประไพค่ะ 
นายประไพ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน กระผมนายประไพ  ศรีสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอ
โพนทราย ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 คือ ท่านเดชศักดิ์  โพธิศรี ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายธนพล  โอฆะพนม 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายตุลธร  ขามช่วง  
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มสีมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือเสนอช่ือท่านอื่นไหมคะ ไม่มีนะคะ 

หากไม่มีถือว่า ท่านเดชศักดิ์  โพธิศรี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 คือ นายเดชศักดิ์  โพธิศรี 
ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติ คนที่ 4 เชิญท่านสุนทรค่ะ 
นายประไพ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน กระผมนายประไพ  ศรีสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอ
โพนทราย ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 คือ ท่านพีรพงศ์  จุรีมาศ ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นางสาววสกมล  อ่อนประทุม 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายอาคม  เฉลิมแสน  
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มสีมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือเสนอช่ือท่านอื่นไหมคะ ไม่มีนะคะ 

หากไม่มีถือว่า ท่านพีรพงศ์  จุรีมาศ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 
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มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 คือ นายพีรพงศ์  จุรีมาศ 
ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติ คนที่ 5 เชิญท่านประไพค่ะ 
นายประไพ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน กระผมนายประไพ  ศรีสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอ
โพนทราย ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5 คือ ท่านสุนทร  วงค์ศรีมี ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายอนุชิต  ภาระเวช 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายพีรพงศ์  จุรีมาศ  
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือเสนอช่ือท่านอื่นไหมคะ ไม่มีนะคะ 

หากไม่มีถือว่า ท่านสุนทร  วงค์ศรีมี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5 คือ นายอนุชิต  ภาระเวช 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบท้ัง 5 ท่าน 
ประกอบดัวย 

 1) ท่านอนุชิต  ภาระเวช  
2) ท่านจุฑาพร  เกษมทรัพย์ 

 3) ท่านเดชศักดิ์  โพธิศรี  
4) ท่านพีรพงศ์  จุรีมาศ 

 และ 5) ท่านสุนทร  วงค์ศรีมี 
 เมื่อสภาได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติครบทั้ง 5 ท่านแล้ว ต่อไปเป็นการกำหนด

ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญติั
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  
ถ้าจะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ขอเชิญสมาชิกเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอ 
คำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญค่ะ เชิญท่านอาคมค่ะ 
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นายอาคม เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาคม  เฉลิมแสน   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจังหาร ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันท่ี  1 - 3 กุมภาพันธ์  
2566 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดครับ 

ประธานสภาฯ   ขอสมาชิกรับรองค่ะ 
ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นางนวรัตน์  พาโคกทม 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายตุลธร  ขามช่วง 
ผู้รับรองถูกต้องนะคะ ท่านอาคมได้เสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่  1 - 3 กุมภาพันธ์  2566 ระหว่างเวลา 08.00 – 
16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
ไหมค่ะ เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คือ ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่าง
เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

มติที่ประชุม   กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
คือ ต้ังแต่วันท่ี 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทั ้ง 5 ท่าน ได้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ด้วยนะคะ และหลังจาก
เลิกประชุมสภาแล้ว ได้รับการประสานจากเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านอยู ่ก่อน เพื ่อประชุมเลือกประธานกรรมการแปรญัตติและ
เลขานุการกรรมการแปรญัตติเป็นลำดับต่อไปนะคะ ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 ขออนุญาตเชิญ
รองประธานสภาฯ คนท่ี 2 ท่านอาคม  เฉลิมแสน ขึ้นทำหน้าท่ีเป็นประธานการประชุมในระเบียบ
วาระท่ี 7 จนแล้วเสร็จการประชุมค่ะ เรียนเชิญค่ะ 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ือง  อื่นๆ 
ประธานสภาฯ   วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  
(นายอาคม) ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 31 มกราคม 2566 ในระเบียบวาระที่ 7 เรื ่องอื่น ๆ เมื ่อครู่ผมลืม 

ให้ท่านประธานสภาแจ้งสมาชิกท่ีลาประชุม สมาชิกท่ีลาประชุมมีดังนี้ 1) ท่านวสันต์  อึ้งเจริญธนกิจ 
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2) ท่านดาราณี  ศรีดารา 3) ท่านภัทรพล  ศรีประสาร 4) ท่านคม  กนกนภากุล 5) ท่านเจษฎา  
แสนบุญมี 6) ท่านกิติศักดิ์  เลิศศิริรังสรรค์ และ 7) ท่านถาวร  ตรีบุญเมือง ในระเบียบวาระอื่นๆ
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านเดชศักดิค์รับ 

นายเดชศักด์ิ  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายเดชศักดิ์ โพธิศรี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ วันนี้ผมได้ยื่นหนังสือ ซึ่งนายกเทศมนตรี
ตำบลนาเลิงได้มายื่นหนังสือ ตรงประตูน้ำป่าหนองโดน ที่ต้องขึ้นมาพูด เพราะช่วงนี้เป็นช่วง
หน้าแล้ง เหมาะสำหรับการซ่อมบำรุงเร่งด่วนที่สุด เพราะว่าตอนนี้ไม่มีน้ำนะครับ เราสามารถ
ซ่อมแซมตรงนี้ได้สะดวกที่สุด ที่สำคัญคือประตูปากหนองโดนตรงนี้เป็นของ อบจ.เรา ซึ่งสร้างไว้
ตั้งแต่สมัยยุคของท่านนายกรัชนี พลซื่อ นะครับ ประตูปากหนองโดนตรงนี้ก็เป็นปัญหาเรื้อรังมา
ตลอดระยะเวลา 4 – 5 ปีท่ีผ่านมา คือ น้ำท่วมตลอด เพราะว่ามันพัง ข้างล่างมันเป็นรู น้ำจะลอดเข้า 
เราไปปิดไม่ได้ นี่คือปัญหาที่น้ำเข้าไปท่วม เขตตำบลนาเลิง ตำบลนางาม ผมจึงอยากจะนำเสนอ
ทางท่านนายกให้ช่วยลงไปซ่อมแซมในช่วงนี้จะเหมาะท่ีสุด และสะดวกท่ีสุดขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านเดชศักดิ์นะครับ เชิญท่านธนพลครับ  
(นายอาคม)  
นายธนพล  เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ใคร่ขออนุญาตเรื่องท่ีผ่านมา ท่านเดชศักด์ิ 
เสนอปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ผมใคร่ขออนุญาตเท้าความไปถึงเมื่อครั้งเราประชุมวันที่ 27 
ธันวาคม 2565 ผมได้เสนอฝ่ายบริหารว่า ถ้าจะเอาเป็นโครงการแล้วมาใช้เวลาวาระอื ่นๆ  
มันค่อนข้างจะทำให้มันเยื้อเวลาและมันค่ำ ผมใคร่ขออนุญาตหารือสภาตรงนี้ครับ สิ่งที่เดือดรอ้น
ท่ีสุด อาจจะมีหลายประการในส่ิงท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
ตรงที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องถนนหนทาง ผมเองเมื่ออภิปรายเสร็จก็ทราบว่า โครงการที่ผมนำเสนอ
น่าจะได้รับการแก้ไข ผมเองก็อยากติดตามเรื่องนี้นะครับ เรามีเครื่องจักร เรามีบุคลากรเจ้าหน้าท่ี
ประจำอำเภอในการท่ีจะสำรวจหรือไปติดตามหรือสำรวจออกแบบ หรือแก้ไขปัญหาในส่ิงท่ีเดือดร้อน 
ผมเองไม่อยากเห็นครับว่า บรรยากาศในการที่อภิปรายเสร็จแล้วได้รับการแก้ไขในส่วนที่อภิปราย 
แต่อยากให้ตัวแทนที่เป็นตัวแทนช่างประจำอำเภอออกสำรวจคู่กับทางประชาคมหรือสมาชิกกไ็ด้ 
แล้วนำเสนอฝ่ายบริหาร แล้วนำเครื่องจักรไปซ่อมบำรุงรักษา และประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่เราได้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ได้นิ่งนอนใจ ตรงนี้ภายหลัง
จากที่เก็บเกี่ยวแล้วผ่านฤดูฝนมา ถนนที่เป็นลาดยางส่วนมากจะแพ้ภัย ก็คือเรื่องฝน น้ำที่ไปเซาะ 
ผมอยากให้ทางคณะผู้บริหารได้ร่วมประชุมว่า เราจะแก้ไขเป็นระบบพร้อมๆ กันไปได้ไหม เราไม่
อยากใช้เวลาเป็นวาระอื่นๆ ชี้เป็นตัวลงไปประเด็นแรก ประเด็นที่ 2 เราก็พึ่งผ่านขั้นรับหลักการ
เรื่องระบบสาธารณสุข ผมเองก็อยากทราบเหมือนกันครับว่า แต่ละท้องที่ท้องถิ่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพได้รับจัดสรรโครงการอะไร มันปรับปรุงแก้ไขอะไรกันได้ไหม ทางฝ่ายสภาเราเอง 
พึ่งมีคณะกรรมการแผนและคณะกรรมการติดตามแผนที่ดำเนินการเป็นแผนไป เสร็จตรงนี้เราเอง
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จะทราบเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรท่ีอยู่ใกล้เรา อยู่ใกล้กัน สมาชิกไม่ทราบเรื่องสักอย่างเลย มันจะ
ทำให้เราตกเกณฑ์ บางทีหัวหน้าส่วนที่เขาเข้าประชุมบ่อยก็ได้ทราบข้อมูล บางส่วนท่ีเป็นตัวแทน 
เราเองอาจจะได้มีการไปร่วมมือไปเช่ือม อยากให้มีแนวทางหรือวิธีการท่ีจะเช่ือมระหว่างสมาชิกเอง
กับ รพ.สต. กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา เราได้บูรณาการกัน เราได้มียุทธศาสตร์
ในการที่จะดูแลกันอย่างไร จะได้เกิดเป็นเนื้อเดียวกัน เพราะว่ามันจะได้วิจารณ์ เพราะผมก็อยู่ใน
ช่องสาธารณสุขอำเภอ เขาวิพากษ์เราก็เยอะนะครับที่สมาชิกได้เข้าไป และเพลตฟอร์มที่จะเชื่อม 
บางคนก็เชื่อมเข้าได้ บางคนก็เข้าไม่ได้ เราใช้เพลตฟอร์มเดียวกันไหม ในการที่ดูแล หรือว่าการ
ถ่ายทอดของเราไม่สมบูรณ์หรือคนที่รับไปถ่ายทอดแล้วมันเกิดปัญหา เข้าระบบไม่ได้ติดตาม
ความก้าวหน้า หรือค่าเบิกอะไรต่างๆ ผมเห็นในช่องถามปัญหากันเยอะแยะเลย ตรงนี้เรามีวิธีแก้ไข
เช่ือมโยงตรงนี้ให้เป็นเรื่องเดียวกัน เป็นเอกเทศเดียวกันได้ไหม เราบูรณาการกันแบบไหนก็ได้ท่ีให้
เขาเข้าใจเป็นเนื้อเดียวกัน หลังๆ มาฝ่ังของสาธารณสุขเขาก็บอกว่า ทางของเราติดต่อเช่ือมโยงยาก 
เราก็บอกว่ามันไม่เสถียร มันอย่างนั้นอย่างนี้ ผมเองซึ่งเป็นสมาชิกเราไม่ได้เป็นฝ่ายปฏิบัติแต่สิ่งท่ี
สะท้อนในพื้นท่ี เราต้องดูแลให้เขามีความเช่ือมั่น มีความศรัทธา แล้วเราจะทำงานร่วมกันเกิดมรรคผล
กับพี่น้องประชาชนเรื่องสุขภาพนะครับ ตรงนี้ผมขอฝากไว้ เพราะว่า บางทีเราต้ังคำถาม ตัวไหนท่ี
เป็นปัญหาเอาเข้ามาแล้ว สามารถเป็นช่องทาง เรามีช่องทางไหมที่เขาตรงเลย ไม่ต้องผ่านระดับ
อำเภอก็ได้ ผ่านตรงมาแล้วมีคนท่ีเหมือนกับระบบ IT ท่ีมีการตอบคำถามให้เขาได้เลยว่า เขาจะทำ
อย่างไร จะได้สิ่งที่ถูกต้อง เพราะว่าการประชุมครั้งใหญ่ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า รพ.สต.ต่างๆ 
สมาชิกระบบที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆ เขาเข้าใจตรงกันกับที่เราสื่อเขาไปไหม ตรงนี้ฝาก
ท่านประธานถึงฝ่ายบริหารครับ ทำให้มันเป็นเนื้อเดียวกัน ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านธนพลนะครับ เชิญท่านประไพครับ  
(นายอาคม)  
นายประไพ  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมประไพ ศรีสัจจา สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย ขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่าน  
ไปยังคณะบริหารปัญหามีอยู่อย่างเดียวก็คือ ถนนหนทาง แต่หนักที่สุดหนักจริงๆ คือเนื่องจาก
ภาวะของอำเภอโพนทราย น้ำท่วมหนัก ท่วมทั้งอำเภอ เดี๋ยวนี้มีถนน 2 สายที่หนักที่สุด สายแรก
จากบ้านหัวดง ตำบลศรีสว่าง ไปบ้านหนองคูน ตำบลเด่นราษฎร อำเภอหนองฮี จะมีลำน้ำเสียว
ท่วมขังเป็นเดือน พอน้ำลด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สายที่ 2 จากบ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง  
ไปยังบ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว ซึ่งถนนท้ังสองสายก็ถูกน้ำท่วมขังระยะเวลานาน พอน้ำลดลง 
ถนนทรุดและเด๋ียวนี้พี่น้องสัญจรไปมาลำบากท่ีสุดครับ ประสบอุบัติเหตุก็บ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพราะฉะนั้นจึงขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า  
ช่วยดูแลประคับประครองซ่อมแซมไว้ก่อน สจ.เองไปไหนมาไหนก็ลำบากถ้าไปแถบถนนท้ังสองสาย 
ชาวบา้นก็ถามบ่อย เพราะฉะนั้นฝากกราบเรียนด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านประไพนะครับ เชิญท่านสุนทรครับ  
(นายอาคม)  
นายสุนทร  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมสุนทร วงค์ศรีมี สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน ขออนุญาตท่านประธานมีเรื่องที่จะเรียนกับท่าน
ประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร อยู่ 3 เรื่อง เรื่องแรก คือ ความคืบหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างถนนลาดยางสายบ้านดอนแคนไปบ้านหนองสังข์ ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย ซึ่งเป็น
ปีงบประมาณ 2565 ไม่ทราบว่าตอนนี้ ขั้นตอนดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะว่าพี่น้องประชาชน
สอบถามตลอดว่า อำเภอจตุรพักตรพิมานในปี 2565 ยังไม่มีโครงการดำเนินการเลยครับ ฝากท่าน
ประธานสภาไปฝ่ายบริหารด้วยครับ เรื ่องที่ 2 ความคืบหน้าของพี่น้องประชาชนได้ยื่นคำร้อง 
ขอเจาะน้ำบาดาลของอำเภอจตุรพักตรพิมาน ไม่ทราบว่าตอนนี้มีข้ันตอนการดำเนินงานถึงไหนแล้ว 
จะได้ตอบพี่น้องประชาชนถูกว่า เรายังมีโครงการในเรื่องเจาะน้ำบาดาลอยู่หรือเปล่านะครับ เรื่องท่ี 3 
เป็นเรื ่องที่พี ่น้องประชาชนตำบลล้ินฟ้า ร้องประสานมาทาง สจ. ถนนบ้านลิ้นฟ้าเชื ่อมอำเภอ 
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นถนนของ อบจ.ดำเนินการก่อสร้างยังเหลือเส้นทางอีก
ประมาณ 300 เมตร จะจรดอำเภอวาปีปทุม บ้านโพธิ์ชัยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือ ถนนเส้นบ้าน
หนองแวงไปบ้านหนองโนป่าแดง เหมือนกันครับนิดเดียวจะเช่ือมต่อกันหมดแล้ว ฝาก 3 เรื่องครับ
ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสุนทรนะครับ เชิญท่านคำสีครับ  
(นายอาคม)  
นายคำสี เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านคณะบริหาร นำโดยท่าน

นายกเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ กระผมนายคำสี  สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอจตุรพักตรพิมาน ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านนายกผ่านท่านประธานสภา 
ท่านนายกกรุณาสนับสนุนงบประมาณประเพณีบวงสรวงพระพรหมในวันท่ี 24 มกราคม ท่ีผ่านมา  
ต้องขอขอบคุณท่านนายกผ่านท่านประธานสภา ขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงนะครับ พี่น้อง
ประชาชนชาวอำเภอจตุรพักตรพิมานฝากขอบคุณท่าน พี่น้องชาวอำเภอจตุรพักตรพิมานและ  
จังหวัดร้อยเอ็ดคาดหวังกับ อบจ. อย่างมาก เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเขตกระผมมีถนน
หลายที่ชำรุด แต่ยังไม่ได้ซ่อมเลยครับ ฝากท่านประธานไปถึงคณะผู้บริหาร 2 ปี เต็มแล้วครับ  
สมัยที่ 2 ที่ผมเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอจตุรพักตรพิมานให้ความไว้วางใจผม  
เข้าสภาหลายครั้งก็พูดในสภา แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยครับ ฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหาร 
ถนนสายบ้านดอนแคนไปบ้านหนองคูนะครับ เส้นหน้า อบต.นะครับ และถนนสายขุมดิน ตำบล  
น้ำใส ไปยังผือฮี ตำบลดงแดงครับ ตอนนี้ชำรุดมากครับ ซึ่งเทศบาลท้องถิ่นคาดหวังว่า อบจ.เราจะ
ใช้งบประมาณของเราไปซ่อมแซม บาง อปท.ที่ท่านนายกที่เคยเป็นหลายสมัย ท่านนายกเหล่านั้น
เข้าใจเรื่องงบประมาณของ อบจ.บางเทศบาล บาง อบต.ก็นำวัสดุตัวเองไปซ่อมช่ัวคราว แต่เทศบาล 
อบต.ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมัยแรก ไม่เข้าใจนะครับว่า ถนน อบจ.ต้องเงิน อบจ.เท่านั้น  
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ท่ีจะทำได้ แต่ก่อนทางเทศบาล อบต. ก็ช่วยนะครับท่านประธาน แต่เด๋ียวนี้บางพื้นท่ีไม่ช่วยเราเลย
นะครับ เขาคาดหวังว่าเป็นถนน อบจ. ก็คาดว่า อบจ.จะไปทำให้  เขาก็บอกพี่น้องประชาชนว่า 
ถนน อบจ. อปท.ไม่เกี่ยว และพี่น้องชาวตำบลป่าสังข์ บ้านโนนเมือง ถนนสายไปบ้านงูเหลือมฝาก
ท่านประธาน ซึ่งเป็นงบปี 65 เหมือนท่านสุนทร ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ไม่รู้ว่าดำเนินการไปถึง
ไหนแล้วครับ พี่น้องชาวตำบลป่าสังข์และตำบลดงแดงก็ถามครับ ผมไม่กล้าเข้าพื้นที่แล้วครับ  
อายครับ เพราะว่าถามบ่อยเหลือเกิน เพราะปีงบประมาณก็ล่วงเลยมาแล้ว อีกส่วนหนึ่งคือเรื่อง 
รพ.สต.ซึ่งพี่น้องประชาชนคาดหวัง วันนี้ก็ดีใจที่ท่านนายกท่านนำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมมา
เสนอสภา ซึ่งเป็นงบ 132 ล้านบาท ต้องขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างยิ่งท่ีนำงบประมาณเข้าสู่สภา 
ก็สบายใจอีกเปราะหนึ่งครับ ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนในเรื่องสาธารณสุขและความเป็นอยู่
ของพี่น้องประชาชน ซึ่งพี ่น้องประชาชนคาดหวังในการดำเนินการของ อบจ.เราในเรื ่องต่างๆ  
ให้เปน็ตามวัตถุประสงค์และพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุขภาพแข็งแรง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านคำสีนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เชิญท่านนายกครับ 
(นายอาคม)  
นายก อบจ. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จาก

ประเด็นความห่วงใยและข้อหารือ การติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จากท่าน สจ.หลายๆ ท่าน  
นะครับ ท่านเดชศักดิ์ ประตูน้ำที่ปากหนองโดน ผมได้ไปดูในพื้นที่ในช่วงถนนที่ขาดได้เข้าไปดู  
และทราบแล้วว่า ตรงนี้เป็นปัญหาที่เราต้องรีบดำเนินการแก้ไข ได้บอกทาง ผอ.กองช่างรีบไปดู  
และดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาให้นะครับ ส่วนของท่านธนพล ความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องการไป
ติดตามการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในแต่ละอำเภอ ขอเรียนท่านอย่างนี้ครับว่า  
เรามีคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นท่ี เรียกว่า กสพ. ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่และเราก็แต่งต้ัง
คณะกรรมการระดับอำเภอทุก กสอ. โดยที่ในคณะกรรมการมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดของเราเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้ว ซึ ่งผมไม่ทราบว่า เขาได้ดำเนินการแจ้งกับทางสมาชิก 
ได้ทราบหรือยังครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดร้อยเอ็ดครับ 
(นายอาคม) 
ประธานชมรม ผ.รพ.สต.(นายเชวง) เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร  

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน ในเรื่องของ กสอ.ก็จะเป็นบอร์ดท่ีเป็น
ชั้นอนุกรรมการของ กสพ.นะครับ ที่มีการแต่งตั้งโดยคำสั่งของท่านประธาน กสพ. องค์ประกอบ 
ก็จะประกอบด้วยท่านนายอำเภอเป็นประธาน มีสมาชิกสภา อบจ.ทุกท่านเป็นที่ปรึกษาและ  
มีท่านท้องถิ่นอำเภอ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ท่านสาธารณสุขอำเภอ และภาคีเครือขา่ย 
เช่น ภาคประชาชน อสม. ตัวแทนผู้นำท้องถิ ่น ตัวแทนกำนันผู ้ใหญ่บ้าน และมี ผอ.รพ.สต.  
เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งเป็นบอร์ดชุดใหม่ท่ีตอนนี้เราส่งคำส่ังลงในพื้นท่ีแล้วนะครับ 
เด๋ียวยังไงผมจะช่วยตามกับทีม รพ.สต.ให้อีกทางหนึ่งครับ เพื่อให้คำส่ังถึงท่าน สจ.ทุกท่านครับ 
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ประธานสภาฯ   เชิญท่านนายกครับ 
(นายอาคม)  
นายก อบจ. ในเรื ่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อสมาชิกทุกท่านจะได้เตรียมตัวในการเข้าไปร่วม

ประชุม และขับเคล่ือนในการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยกัน เรื่องถนนหนทาง ผมเรียนอย่างนี้ครับว่า 
ผมทราบถึงปัญหาที่สมาชิกทุกท่านได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ตัวผมเองใช้คำว่า  
ยิ่งใจร้อนกว่ามากกว่าพวกท่านด้วยซ้ำไป เนื่องจากว่า คนท่ีโดนด่าก่อนคนอื่นคือ ตัวนายก เขาจะ
บอกว่าทำไมนายกไม่มาดูแล ทำไมนายกไม่มาแก้ไขปัญหา ใจผมเวลาขับรถไปเห็นถนนที่พี่น้อง
ประชาชนแก้ไขปัญหาเอง ผมมีความรู้สึกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดทำไมไม่รีบดำเนินการ  
ผมพูดคุยกับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านว่า อยากให้รีบไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเดือดร้อนเรื่องการสัญจรไปมา ผมเห็นหลายพื้นท่ีท่ีเป็นปัญหา 
แต่ว่าด้วยปัญหาของ อบจ.เองก็มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการในการหาวัสดุ ซึ่งเป็นไปด้วย
ความ ใช้คำว่า ล่าช้า ได้จำนวนไม่มาก พอได้มาเอาไปดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้ไม่นานก็หมด  
หมดก็ต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่ นี่คือสิ่งที่เรากำลังดูและรีบดำเนินการ ก็ใช้คำว่า ทราบว่าปัญหาของ
ท่าน ขออนุญาตใช้คำว่า ใช้เวทีตรงนี้ สะท้อนให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องรีบดำเนินการในเรื่อง
การจัดการในทุกสิ่ง ท่าน สจ.ประไพ เรื่องถนนบ้านหัวดง บ้านหนองคูณ ฝากท่าน ผอ.กองช่าง 
ท่าน สจ.สุนทร เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างปี 65 ผมพูดเสมอครับว่า อบจ.มันไม่ใช่หน่วยงาน  
ที่หาเงิน อบจ.ไม่ใช่หน่วยงานที่ไปเก็บเงินเอาไว้ เราเป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณไปแก้ไขปัญหา 
ไปพัฒนาให้กับพี่น้องประชาชน หลายอย่างในการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังล่าช้าอยู่ ผมก็พยายามเร่งรัด
กับทางเจ้าหน้าที่ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็คงจะรีบดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณปี 65  
ที่เราขอกันเงินเอาไว้นะครับ จะรีบดำเนินการ เรื่องขอเจาะน้ำบาดาลเรากำลังดำเนินการนะครับ 
ท่าน สจ.สุนทร ถ้ามีพื้นท่ีตรงไหนท่ีจะให้รถขุดเจาะน้ำบาดาลไปดำเนินการก็แจ้งกับทางกองช่างมา
ได้นะครับ เราจะรีบดำเนินการให้ ส่วนถนนเส้นบ้านล้ินฟ้าไปท่ีอำเภอวาปีปทุมระยะทางประมาณ 
300 เมตร น่าจะใช้งบประมาณ 4 แสนกว่าบาท ซึ่งผมทราบข้อมูลตรงนี้แล้ว มีช่องทางในการ
ดำเนินการเรื่องงบประมาณจะดำเนินการให้ครับ บ้านหนองแวงหนองฮู ป่าแดง ซึ่งเป็นพื้นท่ีผมได้
ไปลงพื้นท่ีกับท่าน สจ.สุนทร และดำเนินการใช้งบประมาณในปี 65 ไปส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเราจะ
ใช้เครื่องจักรในการไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน เด๋ียวเราสรุปมาเรียบร้อยแล้ว
ไปดำเนินการให้ครับ ท่าน สจ.คำสี บ้านดอนแคนไปหนองคู จากขุมดินไปผือฮี อย่างนี้ครับ  
บ้านขุมดินไปน้ำใสไปบ้านผือฮี ตำบลดงแดง เป็นเส้นทางที่ผมเดินทางไปบ่อยมาก และทราบว่า 
ถนนเส้นนี้มีปัญหาพังชำรุดและถ้ามีโอกาสจะดำเนินการซ่อมแซม หรือถ้ามีโอกาสที่เราสามารถ
จัดสรรไปทำใหม่ได้ เราก็จะดำเนินการ เพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางที ่ลำบากมากครับ  
ขออนุญาตช้ีแจงให้สมาชิกท่ีห่วงใยในปัญหาต่างๆ นะครับ ขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ได้ตอบข้อซักถาม จริงๆ แล้วในเรื่อง 
(นายอาคม) ปัญหา สมาชิกในวาระอื่นๆ อยากให้ทุกท่านได้อภิปราย แต่ก็อยากเสนอหนทางอีกทางเลือกหนึ่ง 

ก็คือ ให้ท่านนายกนั้นเปิดโอกาสให้ประชุมนอกรอบ เพื่อให้สมาชิกได้มาเล่าปัญหา ได้นำปัญหามา
พูดคุยกัน เพื่อที่จะให้การประชุมได้เป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อยนะครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะ
อภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานจึงขอ 
นัดประชุมครั้งต่อไป เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก 
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้เราก็ได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  17.00 น.                    
                
 

นายหมวดเอก                            ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (เนติพัฒน์   รู้ยืนยง) 
                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
             พิกุล / พิมพ์ 

                                       สมปอง / ตรวจทาน 




